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Wilding Landscape 
ในศตวรรษทีÉ Śř การพฒันาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนษุยไ์ดส้ง่ผลกระทบตอ่

สิÉงแวดลอ้มอย่างรุนแรง ทาํใหแ้นวคิด Wilding Landscape ไดร้บัความสนใจเพิÉมมากขึ Êน 
เนืÉองจากเป็นแนวทางทีÉชว่ยฟืÊนคืนธรรมชาติและสรา้งสมดลุระหวา่งมนษุยก์บัระบบนิเวศ อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดนี Êไม่ไดเ้ป็นเพียงกระแสทีÉนาํเขา้จากตา่งประเทศ แตเ่ป็นประเด็นสาํคญัทีÉตอ้งไดร้บั
การพฒันาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของแตล่ะพื ÊนทีÉ เพืÉอใหเ้กิดการอยู่รว่มกนัระหวา่งมนษุยแ์ละ
ธรรมชาติอย่างยัÉงยืน Wilding Landscape ไม่ใช่เพียงแคก่ารฟืÊนฟธูรรมชาติในเชิงกายภาพ เชน่ 
การเพิÉมความหลากหลายทางชีวภาพหรอืการลดปรมิาณคารบ์อนในอากาศ แตย่งัหมายถึงการ
ฟืÊนคืนความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาติดว้ย ความสมัพนัธนี์ Êสามารถสะทอ้นผ่าน
ประสบการณแ์ละความทรงจาํของแตล่ะบคุคล เช่น ในอดีต เด็กทีÉเติบโตในชมุชนชนบทคุน้เคย



กบัการเลน่นํÊาในลาํเหมือง การปีนตน้ไม ้และการใชชี้วิตรว่มกบัสตัวป่์า ซึÉงปัจจบุนัพื ÊนทีÉธรรมชาติ
เหลา่นี Êลดลงอย่างมาก ทาํใหค้นรุน่ใหม่มีโอกาสสมัผสัธรรมชาตินอ้ยลง ซึÉงอาจสง่ผลกระทบตอ่วธีิ
คิดและพฤติกรรมดา้นสิÉงแวดลอ้มในระยะยาว รวมถึงการพฒันาเมืองและการขยายตวัของภาค
เกษตรกรรมยงัสง่ผลใหพื้ ÊนทีÉธรรมชาติถกูแทนทีÉดว้ยสิÉงก่อสรา้งและพื ÊนทีÉเพาะปลกูเชิงเดีÉยว จาก
ขอ้มลูปัจจบุนั พบวา่ şŘ% ของพืÊนทีÉดินทีÉมนษุยอ์าศยัอยูถ่กูใชส้าํหรบัการเกษตรและปศสุตัว ์
สง่ผลใหพื้ ÊนทีÉป่าธรรมชาติทีÉไม่ไดร้บัการอนรุกัษล์ดลงอย่างตอ่เนืÉอง อีกทัÊงการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรยงัสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของนํÊาและดิน ทาํใหแ้หลง่นํÊาทีÉเคยเป็นพืÊนทีÉเลน่ของเด็ก ๆ 
ไม่ปลอดภยัอีกตอ่ไป การเปลีÉยนแปลงเหลา่นี Êเกิดขึ Êนอยา่งชา้ ๆ จนหลายคนไม่ทนัสงัเกตถึง
ผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนตอ่สิÉงแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของมนษุยเ์อง 

E.O. Wilson นกัชีววทิยาและนกันิเวศวิทยาคนสาํคญั ไดเ้สนอแนวคิด "Half-Earth" ซึÉง
ระบวุา่เราควรสงวนพืÊนทีÉ ŝŘ% ของผิวโลกและมหาสมทุรใหก้บัสิÉงมีชีวติอืÉน เพืÉอปอ้งกนัการสญู
พนัธุค์รัÊงใหญ่ของโลกในยคุปัจจบุนั โครงการ The Half-Earth Project ไดพ้ฒันาแผนทีÉฐานขอ้มลู
ระดบัโลกเพืÉอระบพืุ ÊนทีÉทีÉควรไดร้บัการอนรุกัษเ์พิÉมเติม อย่างไรก็ตาม การขยายพืÊนทีÉอนรุกัษใ์น
ประเทศตา่ง ๆ รวมถงึประเทศไทย เป็นเรืÉองทีÉทา้ทาย เนืÉองจากตอ้งเผชิญกบัขอ้จาํกดัทางสงัคม
และเศรษฐกิจ ปัจจบุนัประเทศไทยมีพื ÊนทีÉอนรุกัษ ์เช่น อทุยานแหง่ชาติและเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า
แลว้ แตย่งัตอ้งการเพิÉมพื ÊนทีÉอีก řŞ% เพืÉอใหบ้รรลเุปา้หมายการอนรุกัษ ์การอนรุกัษธ์รรมชาติ
ไม่ไดจ้าํกดัอยู่แคใ่นเขตอนรุกัษเ์ทา่นัÊน แตย่งัตอ้งเกิดขึ ÊนในเมืองและพืÊนทีÉเกษตรกรรมดว้ย พื ÊนทีÉ
เมืองควรมีการออกแบบทีÉสนบัสนนุความหลากหลายทางชีวภาพ เชน่ การเพิÉมพื ÊนทีÉสีเขียว การ
ฟืÊนฟแูม่นํÊาลาํคลอง และการสรา้งโครงสรา้งพื ÊนฐานทีÉเป็นมิตรกบัสิÉงแวดลอ้ม สาํหรบัภาค
เกษตรกรรม ควรมีการนาํแนวทางเกษตรกรรมเชิงนิเวศมาใชเ้พืÉอลดผลกระทบตอ่สิÉงแวดลอ้มและ
สรา้งสมดลุระหวา่งการผลิตอาหารกบัการอนรุกัษธ์รรมชาติ 

 

Design with Nature 
ใจบา้นสตดิูโอ สาํนกังานออกแบบทีÉก่อตัÊงขึ ÊนเมืÉอ řŝ ปีทีÉแลว้ โดยมีพนัธกิจ (mission) ใน

การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีÉมนษุยส์ามารถอยู่รว่มกบัธรรมชาติไดอ้ย่างกลมกลืน แนวคิดนี Êสะทอ้น
ผ่านการพฒันาออฟฟิศและพืÊนทีÉโดยรอบทีÉเปลีÉยนจากพืÊนทีÉรกรา้งในเขตเมืองใหก้ลายเป็นแหลง่
อาศยัของสิÉงมีชีวิตหลากหลายสายพนัธุ ์แมว้า่พื ÊนทีÉบรษัิทเริÉมตน้จะเป็นเพียงดินลกูรงัทัÉวไปใน
เมืองเชียงใหม ่แตอ่าศยัการออกแบบและการปรบัปรุงทีÉใสใ่จสิÉงแวดลอ้ม ทาํใหส้ถานทีÉแห่งนี Ê
กลายเป็นพืÊนทีÉทีÉเอื Êอตอ่การดาํรงอยู่ของสิÉงมีชีวิตอืÉน ๆ แมใ้นขณะทีÉสาํนกังานมีเพียงพนกังาน š 
คน แตจ่าํนวนสายพนัธุข์องสิÉงมีชีวิตทีÉอาศยัอยู่ในพื ÊนทีÉกลบัมีมากกวา่นัÊน ซึÉงแสดงใหเ้หน็วา่การ
ออกแบบพืÊนทีÉสามารถสง่ผลตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพได ้หนึÉงในแนวคิดหลกัทีÉใจบา้น



สตดิูโอใหค้วามสาํคญัคือ "ความงาม" ในมมุมองของนกัออกแบบ ความงามถือเป็นประตสูาํคญัทีÉ
ช่วยใหผู้ค้นเขา้ถึงธรรมชาติไดง้่ายขึ Êน และเมืÉอคอ่ย ๆ ไดร้บัรูถ้ึงความงามทีÉไม่ไดเ้กิดจากการ
จดัการของมนษุย ์แตเ่ป็นความงามทีÉเกิดขึ Êนเองตามธรรมชาติ ความเขา้ใจตอ่สิÉงแวดลอ้มก็จะ
คอ่ย ๆ เปลีÉยนไป แนวคิดนี Êสะทอ้นใหเ้ห็นผ่านสวนขนาด řŘ x řŘ เมตรหนา้สาํนกังาน ซึÉงเป็น
ตวัอย่างของการสรา้งพื ÊนทีÉสีเขียวขนาดเลก็ทีÉสามารถรองรบัระบบนิเวศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการบนัทกึขอ้มลูเกีÉยวกบัสิÉงมีชีวิตทีÉเขา้มาใชพื้ ÊนทีÉ พบวา่มีแมลงทีÉสามารถถ่ายภาพ
ไดถ้ึง ŜŠ ชนิด ซึÉงบางชนิดเป็นสายพนัธุห์ายาก และมีนก śŞ ชนิด สว่นใหญ่เป็นนกทีÉอาศยัอยู่
บรเิวณขอบป่า ขอ้มลูเหลา่นี Êชี Êใหเ้หน็วา่พื ÊนทีÉดงักลา่วสามารถใหบ้รกิารทางนิเวศ (ecosystem 
services) แกสิ่Éงมีชีวิตเหลา่นี Êได ้โดยไม่เพียงแตเ่ป็นแหลง่ทีÉอยู่อาศยั แตย่งัเป็นสถานทีÉทีÉสามารถ
หาอาหารและหลบภยัจากเมืองทีÉแวดลอ้มไปดว้ยสิÉงก่อสรา้ง การออกแบบพืÊนทีÉสีเขียวให้
ความสาํคญักบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิÉงมีชีวติอืÉน ๆ เมืÉอมนษุยใ์ชชี้วิตอยู่รว่มกบั
ธรรมชาติอย่างใกลช้ิด พวกเขาจะเริÉมสงัเกตและเขา้ใจพฤติกรรมของสิÉงมีชีวิตเหลา่นัÊนมากขึ Êน 
ตวัอย่างเช่น ตัËกแตนตาํขา้วทีÉอาศยัอยู่ในบรเิวณออฟฟิศ จากการพบเห็นเป็นประจาํ ทาํใหม้นัคุน้
ชินกบัคนและสามารถอยู่รว่มกนัไดโ้ดยไมตื่Éนกลวั นีÉเป็นตวัอย่างทีÉสะทอ้นใหเ้หน็วา่ธรรมชาติมี
ชีวิต มีอตัลกัษณ ์(identity) และมีวงจรชีวติของตนเอง ซึÉงเมืÉอมนษุยไ์ดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ พวกเขา
จะสามารถอยูร่ว่มกบัธรรมชาติไดอ้ย่างสมดลุ 

 

 
 

ภาพบรษัิทใจบา้สตดิูโอ และสิÉงมีชีวิตทีÉพบในพื ÊนทีÉ 
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพโครงการทุ่งนํÊานนีูนอย อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

 
Build environments - Ecological corridor & Habitat 

โครงการทุ่งนํÊานนีูนอย ในอาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการออกแบบพืÊนทีÉให้
กลายเป็นแหลง่ทีÉอยู่อาศยัของพืชและสตัวพื์ Êนเมือง ผ่านการปรบัภมูิทศันโ์ดยใชพ้ลงัของธรรมชาติ
เอง โดยมีแนวคิดพืÊนฐานของ Wilding Landscape คือ การพิจารณาวา่พื ÊนทีÉทีÉมนษุยส์รา้งขึ Êน 
(Build Environments) ไม่ไดเ้ป็นเพียงพื ÊนทีÉสาํหรบัมนษุยเ์ทา่นัÊน แตส่ามารถเป็นทีÉอยู่อาศยัของ
สตัวแ์ละพืช (Habitat) และเป็นเสน้ทางเคลืÉอนทีÉของสตัวป่์า (Ecological Corridor) เนืÉองจาก
พืÊนทีÉเกษตรกรรมเดิมไดร้บัการออกแบบใหม่ใหส้ามารถเชืÉอมโยงระบบนิเวศระหวา่งแม่นํÊาปิงกบั
ดอยสเุทพ ซึÉงช่วยฟืÊนฟคูวามอดุมสมบรูณข์องระบบนิเวศใหก้ลบัคืนมา โครงการนี ÊเริÉมตน้จาก
แนวคิดของคณุวนัชยัและคณุสรณรชัฎ ์กาญจนพานิช เจา้ของพื ÊนทีÉทีÉตอ้งการเปลีÉยนนาเกา่ให้
กลายเป็นแหลง่อนรุกัษส์ตัวแ์ละพืชพื Êนเมือง ทีมออกแบบใชแ้นวคิด การออกแบบรว่มกบั
ธรรมชาติ โดยอาศยัโครงสรา้งของพื ÊนทีÉ เชน่ ทีÉลุม่นํÊาท่วมถึง (Floodplain) และ แรงโนม้ถว่งของ
นํÊา (Gravity Flow) เพืÉอสรา้งระบบนิเวศทีÉเอื Êอตอ่การฟืÊนตวัของพืชและสตัว ์และหนึÉงในกลยทุธ์
สาํคญัของโครงการคือการออกแบบพืÊนทีÉใหเ้กิดระบบพื ÊนทีÉชุม่นํÊา (Wetland) ซึÉงสามารถกรองนํÊา
และฟืÊนฟดิูนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ครืÉองมือทางกลไก ระบบนีÊช่วยบาํบดันํÊาจากคลองชลประทาน ทาํให้



นํÊาคอ่ย ๆ ใสขึ ÊนเมืÉอไหลผ่านพืÊนทีÉ และสดุทา้ยไหลเขา้สูบ่อ่ธรรมชาติหนา้บา้นทีÉใชเ้ป็นแหลง่นํÊา
บรสิทุธิÍ ระบบนีÊยงัช่วยเพิÉมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหพื้ชพื Êนเมืองเติบโตเองจากเมลด็
พืชทีÉอยู่ในดิน (Seed Bank) และเปิดโอกาสใหส้ตัวป่์า เช่น นกอพยพ เป็ดแดง ปลากดัป่า และ
นาก กลบัมาสูพื่ ÊนทีÉ โครงการไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ภมูิสถาปัตยกรรมไม่จาํเป็นตอ้งควบคมุ
ธรรมชาติ แตส่ามารถออกแบบใหธ้รรมชาติฟืÊนตวัไดเ้อง โดยอาศยัพลงัของระบบนิเวศ ทีม
ออกแบบมีบทบาทเป็นผูเ้ชืÉอมโยงความตอ้งการของมนษุยเ์ขา้กบัระบบธรรมชาติ โดยใชว้ิธีทีÉไม่
รบกวนสมดลุของสิÉงแวดลอ้ม หากแนวคิดนี Êถกูนาํไปใชใ้นระดบัทีÉกวา้งขึ Êน เชน่ การจดัสรรพื ÊนทีÉ
เกษตรกรรมบางสว่นใหเ้ป็น จดุพกัพงิของสตัวป่์า และ เสน้ทางเชืÉอมตอ่ทางนิเวศ (Ecological 
Corridors) ก็จะชว่ยใหก้ารฟืÊนฟธูรรมชาติสามารถขยายผลในระดบัมหภาค ซึÉงจะเป็นกา้วสาํคญั
ของการสรา้งเมืองและพืÊนทีÉชนบททีÉอยู่รว่มกบัธรรมชาติอย่างยัÉงยืน 
 
Tamed by design - Wild by nature 

นกัออกแบบถกูปลกูฝังใหเ้ชืÉอวา่ทกุองคป์ระกอบสามารถถกูกาํหนด ควบคมุ และจดัการ
ได ้ตัÊงแตร่ะดบับา้นเรอืนจนถึงระดบัเมือง งานออกแบบสามารถกาํหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ผูค้นและสรา้งสภาพแวดลอ้มทีÉสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตของมนษุย ์อยา่งไรก็ตาม ธรรมชาติ
ทาํงานผ่านระบบทีÉซบัซอ้นและดาํรงอยู่ไดโ้ดยอิสระ ซึÉงมกัอยู่นอกเหนือการควบคมุของมนษุย ์
ธรรมชาติเป็นเครอืข่ายทีÉเชืÉอมโยงกนัภายในระบบนิเวศ ทาํงานรว่มกนัเป็นชมุชน และมีพลวตัทีÉไม่
สามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมบรูณ ์ภายในบรบิทของเมือง การปลอ่ยใหธ้รรมชาติเติบโตอย่าง
อิสระโดยสมบรูณอ์าจไม่สอดคลอ้งกบัความปลอดภยัและคณุภาพชีวติของมนษุย ์ดงันัÊน คาํถาม
สาํคญัคือ เราจะหาจดุสมดลุระหวา่งพื ÊนทีÉทีÉถกูออกแบบอย่างเป็นระบบและพืÊนทีÉทีÉถกูปลอ่ยให้
เป็นธรรมชาติไดอ้ย่างไร หนึÉงในแนวทางทีÉสามารถช่วยสรา้งสมดลุระหวา่งสองขัÊวนี Ê คือการใช ้
"ความงาม" เป็นตวักลางในการเชืÉอมโยง การออกแบบทีÉใหพื้ ÊนทีÉธรรมชาติเติบโตไปตามธรรมชาติ
ในบางสว่น ควบคูไ่ปกบัการกาํหนดองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้ง เชน่ เสน้ทางสญัจรทีÉถกูกาํหนดให้
สอดคลอ้งกบัฤดกูาล การใชพื้ชพรรณทีÉสามารถเจรญิเติบโตไดโ้ดยไม่ตอ้งการการดแูลมากนกั 
และการสรา้งพื ÊนทีÉทีÉช่วยใหม้นษุยส์ามารถสมัผสัธรรมชาติไดโ้ดยตรง ลว้นเป็นกลยทุธที์Éสามารถ
นาํมาใชเ้พืÉอใหธ้รรมชาติและเมืองสามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสมดลุ 

Nirundorn Rewilding Sanctuary เป็นตวัอย่างของโครงการทีÉมุ่งเนน้การฟืÊนฟพืู ÊนทีÉ
เกษตรซึÉงถกูปลอ่ยทิ Êงไวน้านจนพืชพรรณธรรมชาติเริÉมเขา้ครอบคลมุ พื ÊนทีÉเหลา่นี Êสามารถถกู
ออกแบบใหม่ใหเ้ป็นระบบนิเวศทีÉตอบสนองตอ่ทัÊงธรรมชาติและมนษุย ์ตวัอยา่งเช่น พื ÊนทีÉลุม่ตํÉาซึÉง
ไม่เหมาะกบัการปลกูขา้วสามารถถกูดดัแปลงใหเ้ป็นบอ่กรองสารเคมีจากแปลงเกษตรดา้นบน ใน
ขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ทีÉเป็นทีÉอยู่อาศยัของสตัวน์ ํÊาและนก ซึÉงเป็นแนวทางทีÉช่วยเสรมิสรา้งระบบ



นิเวศโดยไม่ตอ้งควบคมุธรรมชาติอย่างเบ็ดเสรจ็ แตเ่ปิดโอกาสใหธ้รรมชาติสามารถฟืÊนฟตูวัเองได้
ภายใตเ้งืÉอนไขทีÉมนษุยส์รา้งขึ Êนอยา่งรอบคอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพโครงการ Nirundorn Rewilding Sanctuary 
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Tammada Garden ซึÉงเป็นโครงการออกแบบสวนในพืÊนทีÉบา้นพกัอาศยัของลกูคา้ใน
อาํเภอแม่รมิ พื ÊนทีÉแหง่นี Êเคยเป็นบอ่ปลาเก่าทีÉลอ้มรอบดว้ยทุง่นา เจา้ของบา้นตอ้งการใหพื้ ÊนทีÉนี Êไม่
เพียงแตเ่ป็นสวนทีÉมีความงามเชิงสนุทรยีะ แตย่งัเป็นพื ÊนทีÉเรยีนรูส้าํหรบับตุรทีÉมีภาวะออทิสซมึใน
ระดบัออ่น งานออกแบบจงึเนน้การสรา้งสมดลุระหวา่งความตอ้งการของมนษุยแ์ละธรรมชาติ 
เช่น การขดุบอ่ดกัตะกอนเพืÉอช่วยปรบัปรุงคณุภาพดินและนํÊา การปลกูพืชแบบผสมผสานเพืÉอ
สง่เสรมิความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชว้สัดธุรรมชาติในการออกแบบภมูิทศัน ์เช่น การ
โรยกรวดรอบบา้นเพืÉอช่วยใหส้ตัวส์ามารถรบัรูแ้รงสัÉนสะเทือนและหลีกเลีÉยงมนษุยไ์ดเ้อง พื ÊนทีÉ
สวนในโครงการนี Êไม่ไดถ้กูออกแบบใหเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ยทัÊงหมด แตมี่บางสว่นทีÉปลอ่ยให้
ธรรมชาติเขา้ครอบครอง เพืÉอสรา้งระบบนิเวศทีÉสมบรูณม์ากขึ Êน ทาํใหม้นษุยแ์ละธรรมชาติ
สามารถอยู่รว่มกนัไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งแยกออกจากกนัอย่างสิ Êนเชิง ผลลพัธข์องการออกแบบ



ลกัษณะนีÊคือพื ÊนทีÉทีÉเอื Êอตอ่การเรยีนรู ้การฟืÊนฟธูรรมชาติ และการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่ง
มนษุยก์บัสิÉงแวดลอ้ม ซึÉงช่วยใหเ้จา้ของบา้นสามารถใชชี้วิตและเรยีนรูจ้ากธรรมชาติไปพรอ้มกนั 

 

ภาพโครงการ Tammada Garden 
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ภาพการเปลีÉยนแปลงโครงการคลองแม่ข่าตัÊงแตปี่ 1998 - 2022 
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การฟืÊนคืนโครงข่ายระบบนิเวศในเมืองเชียงใหม่เป็นกรณีศกึษาทีÉสาํคญั ซึÉงมีทัÊง
ความสาํเรจ็และความทา้ทายในการพฒันาโครงการนี Ê โดยเฉพาะในการฟืÊนฟคูลองและชมุชนทีÉ
เชืÉอมโยงกบัระบบนํÊาในเมืองเชียงใหม ่ในอดีต เมืองเชียงใหม่เคยหลีกเลีÉยงนํÊาท่วมไดด้ว้ยระบบ
คลองและคเูมือง แตใ่นปัจจบุนั คลองเหลา่นี ÊถกูถมและเปลีÉยนแปลงไปเป็นพืÊนทีÉทีÉไม่สามารถ
รองรบันํÊาไดดี้เท่าทีÉเคยเป็นมาก่อน ในปี řššŠ นกัศกึษาจากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปนิกทีÉมีความสนใจในการออกแบบพืÊนทีÉอยู่อาศยัไดล้งพื ÊนทีÉเพืÉอศกึษาคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชนทีÉอยู่รมิคลอง ซึÉงพบวา่ในบางพืÊนทีÉมีความหนาแน่นและการอาศยัอยู่ไม่ดีนกั และยงัพบวา่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งชมุชนและคลองเป็นสิÉงทีÉซบัซอ้น เพราะในอดีตประชาชนทีÉอาศยัรมิคลอง



มกัถกูกลา่วหาวา่เป็นตน้เหตขุองการเกิดนํÊาเสีย แตค่วามจรงิคือนํÊาเป็นสิÉงทีÉเกีÉยวขอ้งกบัทัÊงเมือง 
โครงการฟืÊนฟคูลองแม่ข่าเกิดขึ Êนหลงัจากความรว่มมือกบัเครอืข่าย NGO โดยมีการออกแบบพืÊนทีÉ
คลองใหม่โดยไม่ใชค้อนกรตีทัÊงหมด แตใ่ชบ้ลอ็กทีÉชว่ยใหต้น้ไมส้ามารถเติบโตได ้การปรบัปรุงใน
ครัÊงนี Êไม่ไดป้ระสบความสาํเรจ็ในทกุดา้น แตก็่ยงัถือวา่เป็นความพยายามทีÉสาํคญั โดยเฉพาะใน
ดา้นการสรา้งสรรคพื์ ÊนทีÉรมิคลองใหมี้การปลกูพืชธรรมชาติและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในพืÊนทีÉนัÊน 
ๆ ในช่วงแรกหลงัจากการฟืÊนฟนีู Êเสรจ็สิ Êน พื ÊนทีÉรมิคลองมีความสวยงามและสะทอ้นถงึวิถีชีวิตของ
ผูค้นรมิคลองไดดี้ แตเ่มืÉอพื ÊนทีÉนี ÊเริÉมไดร้บัความสนใจจากการท่องเทีÉยวและมีการจดัการดแูลจาก
บรษัิทรบัเหมาปลกูตน้ไม ้จงึทาํใหภ้มูิทศันที์Éเกิดขึ Êนไม่สะทอ้นวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผูค้นใน
ชมุชนไดอี้กตอ่ไป 
 

 

ภาพภมูิทศันร์มินํÊาและความเชืÉอมโยงของลกูคา้กบัระบบนิเวศทอ้งถิÉน 

ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

Control - Connect 
มมุมองทีÉเกีÉยวกบัการควบคมุ และการเชืÉอมตอ่ในการออกแบบพืÊนทีÉ สะทอ้นถึงการเขา้ใจ

ลกึซึ Êงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคนและธรรมชาติ ซึÉงสามารถสรา้งความสมัพนัธที์Éมีความหมาย
ระหวา่งพื ÊนทีÉกบัผูค้นทีÉใชง้าน การออกแบบทีÉมุ่งเนน้การควบคมุโดยการวางแผนและกาํหนด
เสน้ทางหรอืรูปแบบตา่ง ๆ อาจทาํใหเ้ราไม่สามารถเชืÉอมโยงกบัธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้มไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ แตก่ารออกแบบทีÉมุ่งเนน้การเชืÉอมโยง (Connect) ผูค้นกบัพื ÊนทีÉทาํใหเ้ราไดเ้ขา้ใจลกึซึ Êงถึง
สภาพแวดลอ้มและชีวิตของผูค้นในพืÊนทีÉนัÊน ๆ ตวัอย่างจากการออกแบบบา้นรมิแมน่ํÊานครนายก
ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึวิธีการทีÉออกแบบสามารถเชืÉอมโยงกบัธรรมชาติได ้การทีÉออกแบบบา้นหลงันี Ê
ไม่ไดเ้พียงแคต่ัÊงอยู่รมิแม่นํÊา แตย่งัพยายามทีÉจะทาํความเขา้ใจและเชืÉอมโยงกบัลกัษณะของ
แม่นํÊา เช่น การสาํรวจตะกอนนํÊาและทิศทางของนํÊา โดยการเขา้ถงึธรรมชาติในลกัษณะนีÊช่วย



สรา้งความสมัพนัธที์Éลกึซึ Êงกบัพื ÊนทีÉ และสง่ผลตอ่การออกแบบทีÉสอดคลอ้งกบัสิÉงแวดลอ้ม การทีÉ
เจา้ของบา้นไดไ้ปแคมป์ปิÊงและถ่ายรูปนกแตว้แรว้ก็เป็นอีกตวัอยา่งหนึÉงของการทีÉผูค้นไดมี้
ประสบการณก์บัธรรมชาติซึÉงสง่ผลตอ่การออกแบบบา้น เพราะการวางแผนบา้นตอ้งคาํนงึถงึ
พื ÊนทีÉ buffer สาํหรบันกและไม่รบกวนวิถีชีวติของมนั นอกจากนีÊยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็น
ในการออกแบบพืÊนทีÉทีÉไม่ใชแ่คก่ารควบคมุ แตมุ่่งเนน้ทีÉการเชืÉอมโยงกบัธรรมชาติและความรูส้กึ
ของผูค้นทีÉอยู่ในพื ÊนทีÉนัÊน ๆ 

 
Human Time’s scale - Nature Time’s scale 

การมองเรืÉอง มิติของเวลา ในงานออกแบบและการจดัการพื ÊนทีÉนัÊนมีความสาํคญัอยา่งยิÉง 
โดยเฉพาะเมืÉอเราพิจารณาความแตกตา่งระหวา่งเวลาในมมุมองของมนษุยก์บัเวลาในมมุมอง
ของธรรมชาติ มนษุยม์กัมองเวลาเป็นสิÉงทีÉสามารถกาํหนดไดช้ดัเจนดว้ยตารางเวลาและ
ระยะเวลาทีÉจาํกดั ในขณะทีÉธรรมชาติมีเวลาทีÉทอดยาวและเป็นวงกลม ซึÉงไม่สามารถถกูกาํหนด
ตามขัÊนตอนแบบเดียวกบัในโลกมนษุย ์ตวัอย่างจากโครงการปราณบรุ ีในปี ŚŘŚř แสดงใหเ้ห็นถึง
วิธีการปรบัทีÉดินและการฟืÊนฟรูะบบนิเวศทีÉยดึหลกัธรรมชาติ โดยไมพ่ยายามเรง่รดัหรอื
ปรบัเปลีÉยนตามความตอ้งการของมนษุยท์นัที แตป่ลอ่ยใหธ้รรมชาติเขา้ฟืÊนฟพืู ÊนทีÉตามเวลาของ
มนัเอง พื ÊนทีÉนี Êเคยเป็นสว่นหนึÉงของระบบนิเวศป่าสนัทรายชายหาด ซึÉงมีลกัษณะเป็นดินทรายและ
นํÊาจากเทือกเขาตะนาวศรทีีÉไหลลงมา ทาํใหพื้ ÊนทีÉแฉะตลอดเวลา หากเราปรบัเปลีÉยนพืÊนทีÉเป็นรี
สอรท์หรอืโรงแรม อาจทาํใหร้ะบบนิเวศนี Êถกูทาํลายไป การเลือกทีÉจะรกัษาพืÊนทีÉ โดยการปรบัพื ÊนทีÉ
ใหเ้ขา้กบัธรรมชาติ และปลอ่ยใหธ้รรมชาติทาํงานของมนัเอง กลบัเป็นทางเลือกทีÉดีทีÉสดุในการ
รกัษาระบบนิเวศ ช่วยใหชี้วติในพืÊนทีÉนี ÊกลบัมาฟืÊนฟอูย่างยัÉงยืน เชน่ การเหน็แมงมมุ ป ูแมงปอ 
และนกตา่ง ๆ ทีÉกลบัเขา้มาอยู่อาศยัในพืÊนทีÉนัÊน โดยทีÉมนษุยส์ามารถอยู่รว่มกบัธรรมชาติไดโ้ดยไม่
จาํเป็นตอ้งเปลีÉยนแปลงระบบนิเวศตามความตอ้งการระยะสัÊน สิÉงนี Êสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เวลาใน
ธรรมชาติ เป็นกระบวนการทีÉตอ้งอาศยัระยะเวลายาวนานในการฟืÊนฟแูละรกัษาความสมดลุ ซึÉง
ไม่สามารถเรง่รดัใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงทนัทีได ้ตอ้งปลอ่ยใหธ้รรมชาติฟืÊนฟตูวัเองตามวงจรของ
มนัอยา่งเต็มทีÉ การออกแบบทีÉตอบรบักบัเวลาของธรรมชาติ จงึเป็นการรกัษาความยัÉงยืนและ
สมดลุระหวา่งมนษุยแ์ละธรรมชาติอย่างแทจ้รงิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเปลีÉยนแปลงโครงการปราณบรุใีนช่วงปี 2021 และปี 2022 
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพระบบนิเวศป่าสนัทรายชายหาด 
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

 
Beautification - Ephemeral Beauty 

มมุมองเกีÉยวกบัความสวย ทีÉกลา่วถึงในทีÉนี ÊแสดงถึงการมองความงามในธรรมชาติทีÉมี
ความเปราะบางและไม่คงอยู่ตลอดไป ซึÉงตา่งจากความงามทีÉเกิดจากการควบคมุและออกแบบ
โดยมนษุยที์Éพยายามสรา้งความสมบรูณแ์บบ ความสวยในธรรมชาตินัÊนเกิดขึ Êนจากการทาํหนา้ทีÉ
ของมนัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลหรอืปรบัแตง่มาก สิÉงนี Êสะทอ้นถึงความงามทีÉเกิดขึ Êน
ตามธรรมชาติและเป็นสว่นหนึÉงของวงจรชีวิตของมนั ซึÉงมีการเกิดขึ Êนและหายไปตามกาลเวลา มนั
ไม่สามารถคงทีÉหรอืสมบรูณแ์บบตลอดไป แตก่ลบัเป็นความงามทีÉมีความหมายและคณุคา่ใน
ตวัเองอยา่งแทจ้รงิ ตวัอยา่งเช่นในพืÊนทีÉตา่ง ๆ เชน่ หวัหนิและปราณบรุ ีซึÉงการเจรญิเติบโตของพืช
และระบบนิเวศในพืÊนทีÉนัÊนไดผ่้านการพิสจูนแ์ละพฒันาโดยไม่ตอ้งมีการแทรกแซงจากมนษุยม์าก
นกั ระบบนิเวศทีÉสามารถเติบโตไดเ้องโดยไม่มีการดแูลจากภายนอกแสดงถึงความงามทีÉธรรมชาติ
สรา้งขึ Êนตามวฏัจกัรของมนัเอง พื ÊนทีÉเหลา่นี Êไม่จาํเป็นตอ้งถกูควบคมุหรอืปรบัแตง่ใหมี้ลกัษณะ
เหมือนกบัสิÉงทีÉมนษุยม์องวา่เป็นความสวยงามแบบมาตรฐาน เชน่ การสรา้งบา้นในรูปแบบทีÉยก
ใตถ้นุหรอืการถมดินเพืÉอสรา้งสิÉงปลกูสรา้ง การยอมรบัความงามทีÉเกิดจากธรรมชาติในรูปแบบทีÉ



เปลีÉยนแปลงและไม่คงทีÉนี Êสะทอ้นถึงการมองสิÉงตา่ง ๆ ในมมุมองทีÉลกึซึ ÊงยิÉงขึ Êน เช่น การเลือกปลกู
หญา้พื ÊนถิÉนแทนวชัพืช หรอืการออกแบบพื ÊนทีÉทีÉใหค้วามสาํคญักบัการเติบโตและการตายของพืช
ในฤดกูาลตา่ง ๆ ซึÉงแสดงถึงความงามทีÉไมส่ามารถซื Êอหรอืหามาไดจ้ากรา้นคา้ แตม่าจากการ
เชืÉอมโยงกบัชีวิตในธรรมชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสวนแม่ทาออรแ์กรนิค (Maetha Organic) 
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 

 

Seeing - Being & Living 
เรืÉองของการมองและการมีชีวิต สะทอ้นถึงความสาํคญัของการมองเหน็ไม่เพียงแคจ่าก

สายตา แตย่งัรวมถึงการเชืÉอมโยงและมีชีวติอยู่รว่มกบัสิÉงรอบตวั การออกแบบไม่จาํเป็นตอ้งมอง
เฉพาะแคภ่าพมมุมองทีÉมาจากวิชวลหรอืการแสดงออกผ่านภาพ perspective เทา่นัÊน แตค่วรให้
ความสาํคญักบัการดาํรงชีวติในพืÊนทีÉและวิถีชีวิตของผูค้นทีÉเชืÉอมโยงกบัสิÉงแวดลอ้ม ตวัอย่างจาก
สวนของพีÉปุย้ แม่ทาออรแ์กนิคทีÉไม่ไดถ้กูดีไซนใ์นแง่ของการออกแบบแบบเป็นทางการ แตถ่กูสรา้ง
ขึ ÊนจากวิถีชีวิตประจาํวนัและการเชืÉอมโยงกบัธรรมชาติ แสดงใหเ้ห็นวา่ การออกแบบสามารถ
เกิดขึ Êนไดจ้ากการดาํรงชีวติอย่างเรยีบงา่ยและสมัพนัธก์บัธรรมชาติทีÉอยู่รอบตวั การใชพื้ ÊนทีÉ การ
เก็บเมลด็พนัธุจ์ากธรรมชาติ และการตดัวชัพืชในสวน ไม่ใช่แคก่ารออกแบบเพืÉอความสวยงาม แต่
เป็นการดาํรงชีวิตทีÉมีความหมายในตวัเอง การเหน็ในแง่นี Êไม่ใช่แคก่ารมองผ่านสายตา แตคื่อการ
รบัรูด้ว้ยทกุประสาทสมัผสัและการเขา้ใจความหมายทีÉมีตอ่สิÉงรอบตวั การเชืÉอมโยงกบัพื ÊนทีÉ
ธรรมชาติและวฒันธรรม เชน่ การทาํงานในชมุชนและการเชืÉอมโยงกบัวิถีชีวิตทีÉสืบทอดตอ่กนั มี
ผลตอ่การออกแบบทีÉไม่ใช่แครู่ปลกัษณภ์ายนอก แตเ่ป็นการอยู่รว่มกบัธรรมชาติและเชืÉอมโยงกบั
ความเชืÉอและกิจกรรมในชมุชนตวัอยา่งจากงานทีÉทาํในเวิรค์ช็อปทีÉเชียงใหมก็่ดี การออกแบบ
ดอกไมที้ÉมาจากสวนของเราเองเพืÉอสรา้งความสมัพนัธก์บัธรรมชาติ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เรา
สามารถสรา้งการเชืÉอมโยงและการออกแบบทีÉเกิดจากวถีิชีวิตและความเขา้ใจในสิÉงรอบตวั ซึÉง
ไม่ใช่แคก่ารเหน็ดว้ยสายตาเท่านัÊน แตเ่ป็นการ "อยู่" และ "มีชีวิต" กบัสิÉงทีÉเราออกแบบและใชชี้วิต
ในพืÊนทีÉนัÊน ๆ 



Sharing is Healing 
เรืÉองของการแบง่ปันคือการเยียวยา เป็นแนวคิดทีÉลกึซึ Êงและสะทอ้นถงึความสาํคญัของ

การแบง่ปันเพืÉอฟืÊนฟสิูÉงแวดลอ้ม การแชรที์Éกลา่วถงึไม่เพียงแตก่ารแบง่ปันสิÉงทีÉเรามี แตย่งั
หมายถงึการยอมรบัและเสียสละบางสิÉงเพืÉอใหธ้รรมชาติและชีวิตไดมี้พื ÊนทีÉอยู่รว่มกนัอย่างยัÉงยืน 
การฟืÊนฟธูรรมชาติไม่สามารถทาํไดโ้ดยการดาํเนินการเพียงคนเดียว เพราะมนัเป็นภารกิจทีÉ
ตอ้งการการรว่มมือจากทกุคนในสงัคม ไม่วา่จะเป็นจากการออกแบบพืÊนทีÉทีÉใหพื้ ÊนทีÉแก่สตัวป่์า 
เช่น การทาํบา้นใหเ้ป็นทีÉอยู่ของนก หรอืการสรา้งเสน้ทางคอรดิอรที์ÉเชืÉอมตอ่พื ÊนทีÉธรรมชาติใน
เมือง โดยการใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายของสิÉงมีชีวิตในพืÊนทีÉ เชน่ การปลกูดอกไมที้Éมี
นํÊาหวานเพืÉอดงึดดูผีเสื Êอหรอืนก การสรา้งพื ÊนทีÉทีÉสามารถเป็นแหลง่อาหารสาํหรบัสิÉงมีชีวิตเหลา่นี Ê 
ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นพื ÊนทีÉขนาดใหญ่ แตก่ารเชืÉอมตอ่ระหวา่งพื ÊนทีÉเลก็ ๆ ก็สามารถสรา้งผลกระทบ
ในระดบัทีÉใหญ่ขึ Êนได ้สิÉงทีÉสาํคญัในแนวคิดนี Êคือการรว่มมือ หมายถึงการยอมรบัวา่บางครัÊงเรา
ตอ้งลดความสะดวกสบายบางอยา่งเพืÉอแลกกบัการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีÉดีขึ ÊนและยัÉงยืน สาํหรบั
มนษุยแ์ละธรรมชาติ นอกจากนีÊการฟืÊนฟไูม่จาํเป็นตอ้งมาจากการทาํสิÉงทีÉยิÉงใหญ่เพียงอย่างเดียว 
แตท่กุ ๆ การแบง่ปันและการรว่มมือเลก็ ๆ จะสง่ผลตอ่การเยียวยาในภาพรวม เพืÉอใหเ้ราสามารถ
ฟืÊนฟแูละรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนีÊไดใ้นระยะยาว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสิÉงแวดลอ้มบริเวณบา้นคณุศภุวฒุิ  
ภาพจากการบรรยากาศการเรืÉอง WILDING LANDSCAPE 
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Time Speaker Audio 
00.00.10 พิธีกร  

ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ขอต ้ อ น รั บทุ ก ท่ า น เ ข้ า สู่ ง า น  lecture series ขอ งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ ก็สวัสดีค่ะ
อาจารย์อารยาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม แล้วก็อาจารย์ นิสิต 
แล้วก็นักเรียน แล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะ ก็ขอต้อนรับเข้าสู่งาน 
Architecture and Design for Society academic year 2024 
นะคะ ก็เป็นงานบรรยาย Public นะคะ ที่เปิดให้ทุกคนทั้งนิสิต 
นักศึกษา อาจารย์แล้วก็คนทั่วไปที่สนใจก็มาฟังนะคะ ก็จะเป็น
กิจกรรมบรรยายที่ทางวิชาการ ทางวิชาการที่จะจัดเป็นประจำ
ทุกเดือนนะคะ เดือนละ 1-2 ครั้งนะคะ เดือนมกราคมนี้พิเศษน่ี
เป็นครั้งที่ 3 แล้วนะคะ แล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์
นะคะ โดยที่ทางคณะก็จะทำเรื่องผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายศาสตร์ทั ้งระดับชาติและระดับนานาชาติมา
แบ่งปันความรู้ แง่คิด แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ 
งานศึกษาวิจัยที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคม แล้วก็เอื้อประโยชน์
กับสังคมแก่ผู้ร่วมฟังทุกท่านนะคะ แล้วก็มีความหลากหลายใน
แต่ละครั ้งนะคะ ก็มีข ้อมูลเล็กน้อยสำหรับผู ้เข ้าร ่วมที ่เป็น
สถาปนิกแล้วก็ผู ้ท ี ่ม ีใบประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ และ
สามารถสะสมแต้มพวต.ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
ในแต่ละคร้ังนะคะ ก็คนทุกคนที่เข้ามาตรงทะเบียนข้างล่างได้นะ 
คะ แล้วก็ผู้ร่วมฟังบรรยายที่เป็นนักเรียนมีก่ีคน ยกมือให้ดูหน่อย 
นักเรียนมัธยมวันนี้มี 3 - 4 คนค่ะ สำหรับนักเรียนนะคะ ก็เข้า
รว่มฟังบรรยายมากกว่า 80% ของจำนวนการบรรยายทั้งหมดใน 



Time Speaker Audio 
 พิธีกร  

ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ปีการศึกษา 2567 จะได้รับ Certificate of completion นะคะ
ที่รับรองการเข้าร่วมอบรมและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
สะสมหน่วยการเรียนรู้หรือว่าเครดิตแบงค์ เพื่อขอโอนหน่วยกิต
มาเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสถาปัตย์จุฬาฯได้นะคะ ก็มาให้
ครบ 80% อ่ามาลงทะเบียนด้วยนะคะ ก็ขออนุญาตขอบคุณ
สปอนเซอร ์ก ่อนจะเร ิ ่มนะคะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ก็ขอขอบคุณ บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคท
ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสกุลไทยจำกัด และบริษัท วูด
มาร์ค (ไทยแลนด์) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งน้ีนะคะ ก็
เด๋ียวเราขอเรียนเชิญรองคณบดีนะคะ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริ
ชา วงศ์พยัต 

00.03.20 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วาริชา  
วงศ์พยัต 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แหม่ม สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้า
ส ู ่  Architecture and Design for Society lecture series ซึ่ ง
วันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สามสำหรับ lecture series  ในภาคปลายปี
การศึกษา 2567 ในวันนี้เราทางคณะก็ได้รับโอกาศที่ดีมากๆเลย
จากวิทยากรของเรานะคะ คุณตี๋ ศุภวุฒิ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง ใจบ้าน
สตูดิโอมาช่วยแบ่งปันแง่คิดความรู้ประสบการณ์ในการออกแบบ
นะคะ ในหัวข้อ wilding landscape เมื่อซักระยะนึงที่ผ่านมาได้
มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์คุณตี ๋ทางช่องทางออนไลน์ แล้วก็
ประทับใจในบทสัมภาษณ์ที่บอกว่างานออกแบบในสำหรับคุณ
คุณตี๋เนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนขยายของชีวิต ไม่ว่าเราจะออกแบบ
บ้านหรือว่าสวนจะสัมพันธ์กับชีวิตอะไรกับเราในบางแง่มุม ซึ่งใน
ที่นี้มันก็มองด้วยว่าเวลาเราออกแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือบ้าน
เราไม่ได้มองเป็นของแยกส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยง
มีความสัมพันธ์และก็ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของการอยู่
อาศัยแล้วก็สัมพันธ์กับธรรมชาตินะคะ ซึ่งข้อในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะ
ผู้ฟังทุกๆท่านที่จะได้ฟังในอีก 2 ช่ัวโมงต่อไปน้ีนะคะก็น่าจะได้อ่ิม
เอมไปกับทั้งแง่คิด มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราจะได้เห็นถึง 
แนวทางในการออกแบบDesign with Nature แล ้ วก ็ เ ป็น
แนวทางที่เอื้อประโยชน์ให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้
อย่างย่ังยืนนะคะ ในโอกาสน้ีต้องขอขอบคุณทางภาควิชา 
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 รอง

ศาสตราจารย์ 
ดร.วาริชา  
วงศ์พยัต 

ภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าภาคนะคะ อาจารย์
ลูกน้ำนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์แหม่มที่รับผิดชอบ
เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ แล้วก็อาจารย์ทุกๆท่าน ผู้ฟัง
ทุกๆคนที่มาร่วมหาอาหารสมองกันในเย็นวันพุธกลางสัปดาห์
เช่นน้ีนะคะขอบคุณมากค่ะ 

00.05.09 พิธีกร  
ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ประวัติวิทยากรก่อนที่คุณตี๋จะเริ่มบรรยายนะคะ คุณตี๋หรือว่าคุณ
ศุภวุฒิ บุญมหาธนากรนะคะ ก็เป็นสถาปนิกที่จบการศึกษาจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 
Master of architecture, Department of architecture of 
conversation school of planning and architecture ที่กรุง
เดลี ประเทศอินเดียนะคะ ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 นะคะ แล้วก็
กลับมาทำงานเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสถาปนิกเอเชียของ
ม ูลน ิ ธ ิศ ูนย ์ศ ึกษาท ี ่ อย ู ่ อาศ ัยแห ่ ง เอ เช ีย  หร ือว ่ า  Asia 
Cooperation of housing rise นะคะ แล้วก็เป็นผูก้่อตั้งกลุ่มคน
ใจบ้านนะคะ มีโครงการผันชีวิตผันตำบลของคนแม่ข่า โครงการ
พื้นบ้านย่านเบี่ยงเชียงใหม่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟู
เหมือนหินปูนลำปางนะคะ แล้วก็ปัจจุบันยังเป็นกรรมการ
ผู ้จ ัดการบริษัทใจบ้าน สตูดิโอจำกัดนะคะ แล้วก็มีร ่วมกับ
โครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ แล้วก็ปรับปรุงพื้นที่สุขภาวะ
ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แล้วก็โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช แล้วก็จริงเมื่อปีที่แล้วเราก็เพิ่งทำกิจกรรม
ร่วมกันกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ของTALA ก็เป็น 
Student workshopนะคะ ก ็จะม ีน ิส ิตน ักศึกษาจากหลาย
มหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมนะคะ ก็เอองั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้
คุณต๋ีเริ่มบรรยายได้ค่ะ 

00.06.42 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ครับ ก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะครับ ขอบคุณอาจารย์
แหม่มและผู้เข้าฟังทุกคน รู้สึกต่ืนเต้นมากเลย ไม่คิดว่าคยจะเยอะ 
เพราะว่าวันนี้เป็นวันปกติ วันนี้ก็จะไม่ได้เป็นเหมือนเลคเชอร์ที่
แบบมาเหมือนให้ความรู้ทฤษฎีอะไรมากมายแต่เป็นมุมมองผ่าน
การทำงานจากประสบการณ์และกันนะครับ ก็อยากจะเล่าเรื่อง 
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 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
การมี rewilding นะครับแต่ในในหัวข ้อเน ี ่ยผมใช้ wilding 
landscapeเนาะ เพราะรู ้ส ึกว ่าม ันเป็นโจทย์สำคัญของยุค
ปัจจุบันจึงเห็นอนาคตนะ ว่าเอ๊ะคนจะอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
อย่างไร เราต้องมี mine Set แบบไหนหรือว่าเราต้องออกแบบ
สิ่งแวดล้อมเหมือนที่อาจารย์เอ๋บอกว่าส่วนต่อขายของชีวิตเราเรา
ควรจะเป็นแบบไหนเนาะ ก็ครับ ก่อนที่จะเริ่มเล่าเนี่ยครับ ผม
รู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงว่า wilding เนาะ มันเป็นเหมือนฝรั่งจังเลย
อะไรอย่างเนี ่ย มันเป็นเหมือนเป็นเหมือน trend อะไรที ่มัน 
Import เข้ามาจากต่างประเทศ ว่าเราจะต้องฟื้นคืนธรรมชาตฟ้ืิน
คือภูมินิเวศ ซึ่งต้องปล่อนสัตว์ใหญ่เข้าไปในป่า ซึ่งแน่นอนนะมัน
จำเป็นมากๆเลยครับ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมัน
อาจจะเป็นเรื่องทั้งส่วนตัวเนาะ ทั้งผ่านงานนะครับ 

00.07.53 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมตอนเด็กๆแถวๆบ้าน จะใกล้เคียงแบบน้ี
เนาะ แต่อาจจะไม่ใช่รูปจริงนะครับ ผมขอยืมรูปของคุณศิระมา
เพราะว่ามันเป็นปีช่วงปีเดียวกับที่ผมเกิด ก็คือว่าแถวๆย่านรอบๆ
บ้านเนี่ยมันจะมีลำเหมืองแบบนี้เนาะ แล้วก็เด็กๆรุ่นเราเนี่ยก็จะ
คุ้นเคยกับการเล่นลำเหมืองเนาะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยรับเหมืองอะไร
แบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันหายากมากๆ แล้วมันก็เป็นต้องไปอยู่ในที่
ห่างไกลถึงจะเจอแบบนี้เนาะ สำหรับผมเนี่ยการฟื้นคืนธรรมชาติ
เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องฟื้นคืนในแง่กายภาพด้วย ไม่ว่าจะเรียกมัน
ว่า Biodiversity ไม่ว่าจะเรียกมันว่า carbon อะไรต่างๆเนี่ย แต่
อีกส่วนหน่ึงที่มีความสำคัญคือ ความสัมพันธ์ที่อยู่ยาวนานของเรา
ต ้องถ ูกปล ุกเร ้าข ึ ้นมาด ้วยนะคร ับ แล ้วก ็ต ้องเรากลับไป 
reconnectด้วยนะครับ ซึ่งผมเช่ือว่า ทุกคนในที่น้ีต่างมีความทรง
จำต่างมีประสบการณ์กับธรรมชาติไม่ว่าแง่ใดแง่นึง ผมคิดว่าการ
ฟ้ืนคืนธรรมชาติเน่ียมันต้องฟ้ืนคืนมิติข้างในของมันด้วยนะฮะ 

00.08.56 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

รอบๆเหมืองนะครับ มันก็จะเป็นภูมิทัศน์แบบนี้เนาะครับ มันก็
จะมีดงหมาก ดงผักหนามชื้นๆ มีดอกอูน ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม่
ค่อยเห็นแล้วนะครับ มีชบาหุบซึ่งก็กลายเป็นของหายาก อาจจะ
มีแมงปอนะครับกำลังลอกคราบอยู่ ถ้าหน้าหนาวขึ้นมานิดนึงก็
จะเป็นดงผักป่าตรงน้ีนะฮะ ซึ่งภูมิทัศน์เหล่าน้ีค่อยๆหายไป  
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 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
ค่อยๆอยู ่ลึกเข้าไปเรื ่อยๆเมื ่อก่อนมันอยู่ตรงหมู ่บ้านของผม 
ตอนนี้จะเห็นแบบเนี้ยต้องเข้าไปในแม่แจ่ม หรือว่านี้ภาพบนสุดก็
ใกล้ๆบ้านผมที่แม่ทา น้ีเป็นลูกชายผม ผมก็อยากจะกลับไปเล่าให้
เขาฟังว่า ภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติใน Gen ของผมเนี่ยมัน
เป็นแบบไหนเนาะ ก็พาเขาไปนะครับ แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ฝนที่
ผ่านมาเนี่ย ก็ไม่ได้ให้เขาไปเล่นแล้ว เพราะว่าคนก็เพิ่มในทุ่งนา
เนี่ย ก็เริ่มใช้ยาฆ่าปู มันก็แบบไม่สะอาดที่จะลงไปเล่นอีกแล้ว ผม
รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่เราสูญเสียพื้นที่เหล่าเนี่ย bits and piece 
มันค่อยๆหายไปหายไป เราไม่รู้หรอกเรานั่งอยู่กันอยู่ตรงเนี้ย มัน
ก็หายไปหายไปนะครับจนวันหนึ่งที่มันมันหายไปเยอะมากๆเลย 
เรื่องราวเหล่านี้มันก็ถึงสำคัญขึ้นมา แล้วมันก็เป็นเหตุว่าเราทำไม
ถึงนิยาม rewilding เกิดขึ้น 

00.10.13 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ก่อนเล่าถึงงานนะครับ ผมยากให้เห็นภาพใหญ่ของ ของพื้นที่ผิว
โลกละกันนะ ถ้าเราดูเส้นบนเนี่ยเราก็จะรู้ เหมือนที่เราเคยเรียน
เลยว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นทะเลเป็นน้ำ พื้นที่ 30%เนี่ยมันเป็น
ผิวดิน จาก 30% ถ้าเราลองซูมไปอีกส่วนที่มนุษย์อยู่ได้จริงๆมี
เพียง 70% ของ 30% ในนั้นเนาะ 70% ที่ว่าเราลองซูมไปอีก 
พื้นที่ผิวโลกส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ช้ิน
ใหญ่เลยนะฮะ ที่เป็นเหตุผล landing เครืื ่องของผมเลย ที่เห็น
กรุงเทพเต็มไปด้วยหมอกฝุ่นควัน มีป่านะคับ ส่วนที่มันเป็นป่าที่
ไม่ได้เป็นป่าอนุรักษ์นะครับ เป็นทุ่งนะครับ ก็มีส่วนที่เป็น built-
up land area ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทำงานของสถาปนิกอย่างผมนะ น้ันก็
คือเขตurbanทั้งหลายนะครับ ถ้าซูมลงไปอีกถ้าเป็นโจทย์ช้ินใหญ่
เนี่ย 50% 70% เนี่ยมันเป็นพื้นที่ปศุสัตว์ ดังนั้นถ้าเราเห็นภาพ
ใหญ่เนี่ย scaleของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันต้องทำทุกๆเรื่อง
เนอะ แน่นอนว่าเราต้องคืนสัตว์ป ่า เราต้องอนุร ักษ์ความ
หลากหลายในเขตอนุรักษ์ แต่แน่นอนว่าพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ใน
เมืองก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน แล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็น
พื้นที่โจทย์ใหญ่มากๆก็ต้องถูกฟื้นคืนหรือว่าด้วยวิธีการสมัยใหม่
ว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะครับเมื่อปี 2014 นะครับ ผม
ได้มีโอกาศอ่านงาน O. Wilson ช่ือเรื่อง The Half - Earth นะ 
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บุญมหาธนากร 
ครับ ก็คือว่า O. Wilson เขาเป็นหลากนักมาก เป็นนักชีววิทยา 
เป็นนักสังคมด้วยที่พูดถึงบทบาทของสัตว์นะครับ แล้วก็เป็นนัก
นิเวศวิทยา แล้วก็เป็น lobbyist คนสำคัญที่จะอุบความรู้นะครับ 
ว่าเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วครับ เราต้องการพื้นที่อีก 50% 
ของผิวโลกและก็ในทะเลด้วย สงวนรักษาให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่
มนุษย์ เพราะว่าถ้าหาเราสูยเสียความหลากหลายเหล่านี้ไปนะ
ครับ ก็จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ สูยเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ครั้งที่ 
6 ก็คือว่ามันจะมีผลกับโลกเรามาก ซึ่งสาเหตุของมันก็คือเกิดจาก
เรานี้แหละ ยุคเราเนี่ยแหละ ยุคที่แบบเอนโดโพรซีนที่มนุษย์เป็น
ใหญ่ ก็เลยทำให้ร ู ้ส ึกว่ามันได้แรงบันดาลใจ หมายว่างาน
ออกแบบหลังจากน้ี 

00.12.52 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ขอโทษนะครับ ตื่นเต้นก็เลยแบบ emotional คือหลังจากนี้ เขา
ตั้งคำถามสำคัญว่า เราจะแบบแบ่งพื้นที่ ที่แบบเราเคยคิดว่าเป็น
ของเราเน่ียกลับไปเป็นที่อยู่ให้คนอ่ืนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ยังไง เพ่ือทำ
ให้ความหลากหลายเหล่านั้นมันยังคงอยู่ แล้วเขาก็ทำแคมเปญ
อันนึง ถ้าใครมีเวลาลองเข้าไปในเว็บไซต์ชื ่อว่า The Half of 
Earthนะฮะ ก็จะมีข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับ แล้วก็ก็จะเป็นการ
ทำงานของเครือข่ายขนาดใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ประเทศเนาะ แล้วก็ทุกประเทศในนั้นก็จะมีฐานข้อมูลว่า ถ้าจะ 
achieve 50% เน่ีย ซึ่งตอนหลังๆก็จะมีหลายๆแคมเปญเนาะ 30 
x 30 บ้าง คือไม่ achieve 50 แหละ มันเป็นไปไม่ได้เอาแค่ 30 
พอ ในปี 2030 แต่ผมอยากเล่าว่าสำหรับผมแรงบันดาลใจมันคือ 
50 เนอะ อย่างเช่นว่าอ่าประเทศไทยอย่างเงี ้ยแบ่งเป็น Land 
and Marine นะครับ พ้ืนดินเน่ียแน่นอนว่าเรามีที่ที่มันถูกปกป้อง
เพื่อความหลากหลายแล้วนะผ่านเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าอะไรต่างๆ แต่มันยังต้องการอีก 16% อีก 16% เนี่ยเราจะหา
มาได้จากไหน เราควรขยายพ้ืนที่ป่าเพ่ิมไหม ทั้งๆที่ขอบปากก็เริ่ม
มี Config กับชาวบ้าน เวลาเราพูดถึงการอนุรักษ์เนี่ย ภาพของ
เราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าต้องไปทำในที่ๆมันเป็นป่าเนาะ ไม่ค่อย
เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ เป็นเรื ่องราวของนักอนุรักษ์ เราก็ Enjoy 
Living ไป แต่ว่าเราอย่างมากก็ได้แค่บ่นนะครับ อย่างมากก็กด 
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บุญมหาธนากร 
แชร์ใน Facebook เวลามีข่าววิกฤตสิ่งแวดล้อม ผมคิดว่าในยุค
สมัยเน้ียเรามันเหมือนรู้สึกว่าเราทำได้เพียงแค่น้ัน 

00.14.36 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ผมอยากกลับพากลับไปที่เชียงใหม่นะครับ ก็คือว่านี้เป็นภาพถ่าย
ที่ผมถ่ายบนดอยสุเทพซึ่งเป็นป่าที่อยู่ในอำเภอเมือง มันหน้า
มหัศจรรย์ว่าเมืองของเราเน่ีย ผมเช่ือว่าทุกเมือง รวมถึงกรุงเทพฯ 
ออกไปนิดนึงเมื่อก่อนออกไปมีนบุรี มีละมั่ง ไม่ถึง100ปีละมั่งมัน
หายไป ที่เชียงใหม่เหมือนกัน คือว่าในอำเภอเมืองขึ้นไปไม่ถึง 25 
นาที อันน้ีคืองานต้นน้ำของน้ำห้วยแก้ว ก็ยังเป็นแบบใสแบบน้ีนะ
ฮะ เจอรอยเท้ากระจง เจอขนของไก่ฟ้าหลังขาว ซึ่งก็อาจจะไม่ได้
เจอตัว แต่เจอขนแสดงว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ร่วมในเมืองเนาะแต่เขามี
อยู่นะ แต่พอน้ำเส้นเดียวกันมันผ่าน มันผ่านในเขตเมืองแล้วมัน
มันทำไมเป็นแบบน้ี เราอาจจะเห็นแล้วคิดว่ามันคงต้องเป็นหน้าที่
ของใครสักคนนึงที่ไม่ใช่เราเนาะ เป็นหน้าที่ของเทศบาล เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ lists มาเต็มไปด้วยชื่อองค์กร 
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรา แต่จุดที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับ ก็คือว่าใน
ขณะที่เราไม่รู้ว่าจะจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไร แต่ถ้าเราสังเกต
เนาะ นี้คือหญ้าชันกาดนะครับ อันนี ้คือดอกสโนนะครับ พืช
เหล่านี้มันไม่มีใครมาปลูก มันก็คือขึ้นของมันเองด้วยธรรมชาติ 
การมีอยู่ของเขาเนี่ยก็ดึงเคมีโลหะหนักที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำ
ออก คือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่เงียบๆของเขาไป ผมเชื่อว่ามัน
ม ีพล ังของธรรมชาต ิท ี ่ เขาอยากจะดำรงช ีว ิตเนอะ ก ็ทำ
สภาพแวดล้อมให้เขาอยู่ได้ ซึ่งมันเป็นพลังงานขนาดใหญ่ที่เราใน
ฐานะมนุษย์เนี่ย ไม่เคย incorporate กับพลังงานเหล่านั้นนะ
ครับ 

00.16.23 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ตอนเราทำ office ออกแบบที่ชื่อ ใจบ้าสตูดิโอเมื่อ 15 ปีที่แล้ว 
เราก็เลยตั้งมิชชั่น (mission) ว่าสิ่งที่เราจะทำขึ้นที่มันเป็น Build 
environment เนี่ย มันจะต้องทำงานร่วมกับธรรมชาติ ตอนที่
เราย้ายออฟฟิศใหม่ไปในที่ดินที่ผมเคยมาปลูกกล้าต้นไม้ ก่อนที่
ไปเรียนที่อินเดียนะครับ แล้วก็กลับมาขอเช่าเจ้าของที่ในราคาถูก
ก็จะเป็นสภาพดินแบบน้ีเนาะ Day 1 แล้วก็แบบดินลูกรังดินถม 
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บุญมหาธนากร 
ทั่วไปในเมือง อยู่ไนท์บาซ่านะครับ ถ้าถนนช้างคลานกลางเมือง
เลย ก็จะมีสภาพแบบนี้เนาะ แต่การมาอยู่ของเราเนี่ย เอ๊ะเราจะ
ทำยังไงให้สภาพแวดล้อมของเรามันแบบเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
อ่ืนด้วย ออฟฟิศเรามีรวมผมกับน้องๆสต๊าฟทั้งหมด 9 คนนะครับ 
แต่สิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยอาจจะมากกว่า 9 สปีชีส์ แต่ว่า 9 คนเนาะ 
มันแบบมันเป็นการอยู่ร่วมนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้มันมี
ความงามแบบนึงที่เราอาจจะค่อยๆรู้นะครับ ซึ่งทำไมความงาม
ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะ เพราะว่าผมคิดว่าดีไซน์เนอร์เนี่ย หมัดเด็ด
ของเราที่ทำให้คนเข้าถึงในการอยู่แรกๆเลย คือประตูของความ
งาม แล้วก ็ค ่อยๆร ู ้จ ักความงามแบบอื ่น ที ่ม ันไม ่ถ ูกแบบ
ครอบครองนะครับ หรือว่าถูกจัดการโดยมนุษย์มากนักนะครับ 
แล้วก็สวนขนาดหน้าออฟฟิศเนี่ย ขนาด 10 x 10 เมตร ก็คือว่า
ถ้าใครเห็นตัวอะไรก็ให้ส่งเข้ามาในกลุ่ม Line อันนี้ record มา
ประมาณปีนึงเนาะ พบว่ามันมีแมลงที ่ถ่ายรูปได้ 48 ชนิด ที่
เฉพาะที่ถ่ายรูปได้นะ มันจะมีอีกชนิดนึงที่อาจจะถ่ายรูปไม่ได้ ซึ่ง
หลายชนิดน่าสนใจมากนะครับ อย่างเพลี้ยลายบ้างเฉียงอะไร
อย่างเงี้ย ที่มันหา rare specie มาอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะครับ 
ตัวนี้นะฮะ รวมทั้งนกก็มี 36 สปีชีส์ที่เราเจอ หลายชนิดก็เป็นนก
ที่อยู่อาศัยในขอบป่าทั้งนั้นเลย แต่ทำไมเขามาอยู่ร่วมหรือว่ามา
ใช้นิเวศบริการ ถ้าเป็นภาษาของนักนิเวศคือว่า ทำไมเขามาอยู่
ที่นี้ แสดงว่าที่นี้ของเราให้นิเวศบริการบางอย่างกับสัตว์เหล่าน้ี 
และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าความสัมพันธ์กับเรากับธรรมชาติ
ไม่ค่อยเปลี่ยนไป ถ้าเราเห็นเขาทุกว่นเหมือนตั๊กแตนตำข้าวเน่ีย 
ก็เห็นเขาว่ามันตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับ เขาก็จะค่อยๆคุ้นกับคน
เพราะว่ามีคนไปเล่นกับเขาบ่อยมากๆ ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่
แมลง มันมี identity ของมัน มันมีชีวิตของมัน มันมีการเติบโต
ของมัน 

00.19.07  คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

หลังจากนี้ผมอาจจะเล่าผ่านชิ้นงานนะครับ แต่ความสำคัญของ
มันคือไม่ได้เล่าโปรเจคเพื่อจะเล่าโปรเจคนะครับ แต่เป็นโปรเจค
ท ี ่ทำให ้ผมค ้นพบม ุมมอง mindset ในการทำงานร ่วมกับ
ธรรมชาตินะครับ ก็คืออันข้อแรกนะครับ ว่าสิ่งที่เรา เราเป็นนัก 
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บุญมหาธนากร 
ออกแบบสถาปนิกเป็นภูมิสถาปนิก สิ่งที่เราสร้างเนี่ยไม่ว่าเราจะ
แยกม ันว ่ า เป ็นภ ูม ิหร ือว ่ า เป ็นสถาป ัตย ์  ม ันค ือ  Build 
environments  มันเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ที่เราสร้าง เพื่อการ
อยู่อาศัยของเรา แต่ถ้าเราลองมองด้วยสายตาของที่ไม่ใช่ Homo 
Sapiens มันอาจจะเป็น Habitat ของเขาได้ไหม มันอาจจะเป็น 
corridor ที่เขาใช้ เคลื่อนที่หากันได้ไหม เพื่อที่เชื่อมระหว่างน้ำ
ปิงไปดอยสุเทพ  

00.19.57 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

เมื่อปี 2017 เนี่ย ผมมีโอกาสโชคดีนะครับได้ทำโปรเจคฟื้นทุ่งน้ำ
นูนีนอย ที่เชียงดาว เจ้าของคือ คุณวันชัย กับ พี่อ้อย สรณรัชฎ์ 
กาญจนพานิช นะครับ เป็นักนิเวศเนอะ แล้วก็เป็นคนทำงานสื่อ 
แกก็ทำบ้านอยู่ตรงน้ี เมื่อ 7 ปีที่แล้วก็ทำบ้านแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ 
แล้วก็สระหน้าบ้านแก ตอนอายุมากขึ้นเกษียณก็อยากจะกลับไป
ใช้ชีวิตที่เชียงดาวมากขึ้น แล้วก็มีความฝันว่าอยากจะทำพื้นที่นา
เนี ่ย ที ่เมื ่อก่อนให้ชาวบ้านอยู ่เนี ่ยเป็นพื ้นที ่ค ืนเป็นเหมือน 
wild  sanctuary ให้กับสัตว์อพยพหรือสัตว์ถิ่นอยู่ทั้งพืชและสัตว์
นะคร ับ แล้วโชคดีท ี ่ เราเจอพี ่อ ้อยนะคร ับ ใน workshop 
cocreation นะคร ับ ก ็ เลยทำให ้พอเสร ็จ workshop แกก็
เหมือนกับว่าเอ้ยอยากจะให้มาทดลองทำด้วยกันนะครับอันน้ี
เป็นบรีฟงานที่เท่มากครับ เราเคยได้บรีฟงานไปบทกวี ลูกค้าบรีฟ
งานส่งบทกวีนี่มาในๆ inbox นะดังปิ้งป่อง The peace of wild 
things ของ Wendell Berry ก็คือว่าพี่อ้อยอยากจะให้พื้นที่ 20 
กว่าไร่เนี่ย มันมีเซ้นส์ของมัน คือแบบตื่นมาได้ยินเสียงแบบเป็ด
อพยพเน่ีย ต่ืนมาแล้วก็ท่ามกลางแบบหมู่ดาว แล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง
เนี่ยไม่ได้สละสำคัญอะไรกับธรรมชาติเท่าไหร่หรอก แต่การอยู่
ของตัวเองอยู่กับร่วมกับธรรมชาติมันสำคัญมากๆอะไรอย่างเง้ีย 
ก็เป็นโจทย์กว้างๆทีพี่อ้อยให้ แล้วก็สเก็ตแผ่น ก่อนที่เราจะเร่ิม
ออกแบบเนี่ย ผมเชื่อว่าในธรรมชาติเขามีภาษาของเขาระหว่าง
สัตว์สื่อสารกับสัตว์ สัตว์สื่อสารกับความเป็นถิ่นที่นะครับ ทุกๆที่
เนี่ยถ้าเราอ่านภาษาเขาเจอ มันก็จะเป็นเข็มทิศนำทางว่าเราจะ
ออกแบบพื้นที่อย่างไร อย่างที่ของพี่อ้อยนะครับ จะอยู่ตรงน้ี
เนอะ ถ้าเราลองถอยมองภาพใหญ่ น้ีก็คือเทือกเขาถนนธงชัย 
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บุญมหาธนากร 
แล้วก็จะมีดอยหลวงเชียงดาวเป็นส่วนนึง เส้นตวัดคดเคี้ยวโค้ง
แม่น้ำเนี่ย กับที่เห็นเส้นแม่น้ำเก่ากับเส้นแม่น้ำใหม่ นี้ก็คือแม่น้ำ
ปิงซึ่งก็เป็นแม่น้ำหนุ่ม มันก็ตวัดคดเคี้ยวไปสายน้ำก็เปลี่ยน ใน
อดีตคนก็ตั้ง settlement ที่shift ออกมาจากริมแม่น้ำ เพราะว่า
พ ื ้นท ี ่ตรงน ี ้ เป ็น floodplain เป ็นน ้ำท ่วม พื ้นท ี ่ท ี ่ม ันเป็น 
floodplain มันก็มีตะกอนเยอะก็ทำนา ก็เป็นพื้นที่การเกษตร 
ที่ดินของพี่อ้อยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ floodplain กับส่วนที่มัน
เป็นเชิงเขานะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของคน แกก็ให้ concept นะ
ครับ ว่าเอ้ะเราจะใช้ force ของธรรมชาติในการออกแบบได้
อย่างไร ก็คือสเก้ตอันน้ีนะครับที่แกสเก้ตมาในผังนะครับ 

00.22.44 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

หน้าที่ของเราเนี่ย ผมคิดว่าดีไซนเนอร์มี privilege ที่สำคัญนะ
ครับ เพราะว ่าเราเป ็นคนที ่หา solution ระหว่างโลกของ
ธรรมชาติกับโลกของความต้องการของมนุษย์ที่มันไม่มีที่สิ้นสุด 
มันต้องจบที่แบบเราว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับ สำหรับผมก็
คือว่า เอ้ะถ้าจากความเข้าใจของพื้นที่ธรรมชาติกับ force ที่มัน
ทำให้พื้นที่นี้ เหมือนจัดการ landscapeนะครับ อย่างเช่นหัวที่
กับท้ายที่มันต่างกันแค่ 80 เซนติเมตรเอง แล้วมันเป็น gravity 
มันเป็นแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติที่จะทำให้น้ำไหลไม่ได้มาก ไหล
แบบเอื่อยๆเนี่ย จะใช้แรงไหลของน้ำที่มันเอื่อยประมาณนี้ทำ 
wetland ขึ้นมาได้อย่างไร ก็ออกแบบเหมือนทั่วไปนะครับ ก็วาง
โซนจัดการกองดินไม่ใช้ดินข้างนอกเลย พยายาม move ย้ายนะ
ครับ แล้วก็ทำให้บ่อเน่ียมันมีฟังก์ชันหน้าที่หลากหลายเนาะ อันน้ี
ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ในการออกแบบที่นำเสนอให้กับพี่อ้อยนะ
ครับ 

00.23.42 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

พร้อมกระนั้นก็ทำสเก้ตขึ้นมานะครับ ว่าภาพ wetland ของเรา
เนี่ย หนึ่งคือมันต้องมีความหลากหลายเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่มันมี 
ecotone มันเป็นพื้นที่ที่ขอบของนิเวศ 2 อันมาชนกัน เป็นพื้นที่
ที่ร่ำรวยที่สุดเนาะ เราจะทำให้ขอบมันหลากหลายได้อย่างไรนะ
ครับ แล้วก็พืชแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่ต้องการการปลูกเพราะว่ามี 
seed bank ในพื้นที ่เนี ่ยมันจะขึ้นมาเอง พร้อมกันนั้นก็คือว่า
พ้ืนที่ย่อยแต่ละที่เน่ียมันจะมีสัตว์อะไรมาใช้นิเวศน์บริการบ้าง 
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บุญมหาธนากร 
มันจะมีนกอพยพหรือว่านกถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยตาม layer ทั้งทาง
ตั้งและก็ทางนอนเนี่ยอย่างไรเนาะ อันนี้ก็เป็นเหมือนจินตภาพ
ของ conceptual ในการที่เราออกแบบ 

00.24.26 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อันนี้เป็นภาพที่ earth work หลังการปรับที่นะครับ ฝนแรกนะ
ครับ อันนี้ก็เป็นภาพจากระเบียงด้านหน้าของบ้านนะฮะ จุดที่ผม
อยากจะให้ดูเนี่ยครับ ก็คือว่า อันนี้คือเส้นที่น้ำมันเข้ากับคลอง
ชลประทานนะครับ แล้วจะสังเกตเห็นว่าผ่านทุ่งน้ำเนี่ย คุณภาพ
น้ำมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงบ่อสุดท้ายที่เป็นบ่อหน้าบ้านที่
เป็น Natural swimming Pool นะครับ แล้วก็ดินที่น้ำที่มันถูก 
absorb ผ่านเคมีโลหะหนักต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกเลี้ยงไปยัง
พื้นที่นา ซึ่งก็เป็นนาข้าวอินทรีย์กับปลูกถั่วอินทรีย์นะครับ แล้วก็
มีพื้นที่บางจุดที่เราทิ้งไว้เลยนะครับ เราเหมือนให้เป็นพื้นที่ที่นก
มาอยู่ได้ สัตว์ต่างๆมาอยู่ได้นะครับ อันนี้ถ้าเราดูจากต้นน้ำไป
จนถึงปลายน้ำที่น้ำออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณภาพน้ำมันค่อยๆใส
ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้มีระบบที่เป็นแมคคานิคนะครับ แล้วก็สาหร่าย
เหล่านี้ก็ไม่ได้ไปซื้อตามตลาดต้นไม้มาปลูกมันก็ค่อยๆขึ้นมาเอง
ค่อยๆวิวัฒขึ้นมาเองนะครับ ผ่านไป 4 ปีนะครับ ต้นไม้ที่เราลง
จากกล้าก็ค่อยๆเติบโต ผมคิดว่าไรเสน่ห์ของงาน landscape มัน
คือเป็นงานที่มันมีชีวิตเนาะ มันไม่เหมือนงานสถาปัตย์ที่สร้าง
เสร็จคือเสร็จแล้ว แต่landscapeคือมันโตของมันไปเรื ่อยๆนะ
ครับ แล้วมันก็ทำหน้าที ่ของมันไปเรื ่อยๆ แล้วผมรู ้สึกว่าใน
ธรรมชาติเขามีปัญญาอยู่เทคโนโลยีที่แบบทำงานอย่างเงียบเชียบ
นะ แต่เราอาจจะไม่เคยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาทำงานกับความ
พยายามของมนุษย์ ก็คือพงหญ้าเราเนี่ย พงแขมต่างๆ บัวหลวง
เหล่านี้ครับที่มันขึ้นเองนะครับ อาจจะมีบางชนิดที่พี่อ้อยขุดมา
ปลูกจากที่อื่นนะครับ แล้วก็พร้อมกันนั้นอันนี้เป็นภาพจากคุณ
หมอหมอกที่ไปถ่ายแมลงปอที่อยู่ในทุ่งน้ำหนึ่งในน้อยๆนะครับก็
เห็นว่ามีหลากหลายชนิดมากๆนะครับ ซึ่งในแมลงปอถ้าเราเรียน
ชีวะก็เป็นตัวชี้วัดคุณสมบัติของของคุณภาพของน้ำ และแมลงปอ
เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ในนิเวศ เป็นตัวอ่อนเขาก็กินลูกน้ำพอมันเป็น
แมลงปอที่เป็นตัวเต็มวัยเขาก็กินยุงที่บิน ในภาษาอีสานจึงเรียก 
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บุญมหาธนากร 
แมลงปอว่าเหยี่ยวบิน เพราะว่าวันๆนึงเขากินอยู่มากกว่า 100 
ตัว ดังนั้นบ้านพี่อ้อยอยู่กลางทุ่งเขาจะไม่ค่อยเจอยุงเลย ผ่านไป
สัก 2 ปีเนี่ยครับ ทุ่งนาบึงน้ำต่างๆเนี่ยเป็ดแดงก็จะเริ่มมาอยู่ครับ 
เมื่อก่อนเป็ดแดงอาจจะเป็นสัตว์อพยพแต่ตอนนี้กลายเป็นสัตว์
ถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่นี้แล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับ แล้วก็ปลากัดป่า
นะครับซึ่งเมื ่อก่อนเป็นสัตว์ถิ ่นซึ่งเดี๋ยวนี้หายากมากๆก็ค่อยๆ
กลับมาอยู่ รวมทั้งนากนะครับ อันนี้ก็เป็นลำน้ำปิง ถ้าเราคิดว่า
แบบเสือคล้ายๆเป็นเหมือนแบบผู้ล่าสูงสุดในป่าเนาะ ระบบนิเวศ
ทุ่งน้ำก็คือนาก ถ้ามีนากก็แสดงว่ามีอาหารค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
นากก็กลับมาใช้พื้นที่นะฮะ ถ้าเราลองถอยภาพออกมาไกลพื้นที่
ประมาณเนี่ยครับ 20 กว่าไร่ก็เป็นความพยายามหนึ่งนะครับ 
ของพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยที่มันจะเป็น corridor เชื่อมกันนะครับ ถ้า
ลองจินตนาการว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมเหล่าน้ีก็แบ่งพ้ืนที่มาจากส่วน
อย่างละนิดอย่างละหน่อย ทำให้มันเกิดเป็น stepping Stone 
มันเกิดเป็น corridor ที่เช่ือมกันผมคิดว่าความฝันที่จะไปสู่  50% 
เน่ียมันน่าจะเป็นไปได้นะครับ 

00.27.57  คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

โลกทัศน์ที่ 2 นะครับ ก็คือว่าผมเรียนสถาปัตย์มา ผมถูกสอนให้
ทำให้ธรรมชาติมันทำให้ทุกสิ่งมันถูกออกแบบได้ เราทำให้ทุกสิ่ง
มันแบบควบคุมได้ผ่านงานออกแบบของเรา ตั้งแต่สเกลเล็กสุด
ตั้งแต่บ้านไปจนถึงเมือง ว่าเราออกแบบทิศทางออกแบบให้คน
มองออกแบบพฤติกรรมซึ่งแน่นอนว่ามันทั้ง success แล้วก็ไม่ 
success เนอะ แต่ในโลกของธรรมชาติเนี ่ยมันทำงานกันเป็น
ชุมชนน่ะครับ แล้วก็ทำงานกันแบบไม่สามารถควบคุมได้ครับ ผม
คิดว่าโลกทัศน์ 2 แบบเนี่ยแน่นอนแหละว่าพื้นที่เมืองพื้นที่ที่เรา
อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถปล่อยให้มันเป็น wild 100% ได้
เนาะเพราะถึงความปลอดภัยการอยู่ของตัวเราเนี่ย โจทย์ที่สำคัญ
ของเราตั้งแต่ ณ วินาทีนี้ตั้งแต่อดีตระดับไปจนถึงอนาคตเนี่ย เรา
จะหาก็จะหา consensus ระหว่างสิ่งที่ถูกออกแบบกันสิ่งที่ถูก
ปล่อยในธรรมชาติได้อย่างไร ถ้าเราดูภาพนี้ เป็นโปรเจคอีกอันนึง
ที่ได้ทำ ว่าเป็นพื้นที่ฟื้นคืนธรรมชาติของนาเป็นพื้นที่เกษตร อันน้ี
ก็เป็นพ้ืนที่ที่ถูกปล่อยไว้นาน และพงอ้อหญ้าพงแขนขึ้น มีดงกูด 
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บุญมหาธนากร 
ขึ้น ซึ่งค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับ ที่มันบอกว่าสวยงามเพราะ
เราอยู่ในตรงนี้ที่มันปลอดภัย แต่ถ้าเราก็ไปอยู่กลางเนี่ยเราก็จะ
รู้สึกว่ามันอันตรายมากๆผมรู้สึกว่า Sense เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่
ธรรมชาติมากๆเลยมันอยู่ในระดับโครโมโซม ในระดับเจนติกส์
ของเรานะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนของเราเน่ีย เราวิวัฒนาการผ่าน
แบบเราต้องเอาตัวรอด ถ้าเราเห็นอะไรไม่เคลียร์อยู่ในทุ่งหญ้า 
เรามีสิทธิ์โดนล่าจากเสือได้แล้วจะตายได้ แต่ถ้าเราเผาป่าเนี่ยเปิด
พื้นที่ให้โล่งเนี่ยเราสามารถเห็นสัตว์ที่เป็นอาหารแล้วล่าได้ง่าย
ครับผมรู้สึกว่าเราถึงสบายใจการเห็นสนามหญ้าเกลี้ยงๆ เห็นสวน
โมเดิร์นเงียบกริบ แล้วเราอยู่ในห้องกระจก เรามองเขาแล้วเรา
สบายใจ แต่สิ่งเหล่านี้น่าจะไม่ได้เป็นโรคที่ธรรมชาติเป็น ดังน้ัน
เราจะหาความสมดุลระหว่างระหว่างภาพเนี่ยได้อย่างไร แล้วผม
คิดว่าประตูสำคัญคือความงามถ้าเราออกแบบพื ้นที ่นะครับ 
ระหว่างกลางเนี ่ยให้ระวังความปล่อยกับจุดที่มันควบคุมเน่ีย 
ทางเดินที่มันถูกตัดบ้างตามซีซั่นนอลเนาะ แล้วก็มีความงามมันมี
องค์ประกอบในการออกแบบที่ทำให้โลก 2 ใบกันแบบมันแมตช์
กันได้เนี่ย ผมคิดว่ามันจะผาสุกนะครับ เป็นตัวอย่างให้เห็นนะ
ครับ หรือว่าของบางอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะอยากออกแบบให้ตาย
ยังไง อยากออกแบบให้พ้ืนที่นกมาอยู่จังอะไรอย่างเง้ีย ถามว่าเรา
ทำได้ไหม เราไม่สามารถทำได้เลยนะครับ เราแค่ออกแบบให้
ธรรมชาติเขาจับตัวเองนิดนึงและสัตว์ที่สบายใจเกิดความไว้วางใจ
เขาก็จะมาอยู่เองได้ เหมือนเกาะตรงน้ีที่ปล่อยแล้วก็จะเริ่มมีพ้ืนที่
นกไปอยู่นะฮะ แต่สิ่งที่มีพลานุภาพสำหรับนักออกแบบมากคือ
จินตภาพนะครับ เพราะว่าในการฟื้นคืนธรรมชาติเนี่ยมันเต็มไป
ด้วยรายละเอียดทั้งหมดเราจะปรับปรุงดินยังไง เราจะขุดร่องน้ำ
ตรงไหน สระวางตรงไหน บ้านอยู่ตรงไหนนะครับ แต่มันเป็นเรื่อง
ที่มันเป็น fragment มากๆมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากๆ
เลย แต่ถ้าเราในฐานะนักออกแบบเนี่ยที่เราสามารถอ่านนิเวศ
อ่านภูมิทัศน์ได้พร้อมกับอ่านความต้องการของผู้คน แล้วก็เบรก
ความต้องการของผู้คนได้ เอาแค่เน้ียชีวิตจะผ่านผาสุกเลย ไม่ต้อง
มีเยอะก็ได้ถ้าเกินเยอะเน่ียมันจะเป็นภาระแล้วอะไรเง้ียครับ ผม 
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บุญมหาธนากร 
คิดว่า plan หรือ master plan หรือว่า visualize tool เนี่ยมัน
สำคัญมากๆ อย่างโปรเจกต์น้ีก็เหมือนกันนะครับ การที่เราฟ้ืนคืน
ธรรมไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยให้แปลงนาทั้งหมดให้กับพง
หญ้าให็เป็ดอยู่ มันก็ยังเป็นพื้นที่นาอินทรีย์อยู่ แต่พื้นที่บางส่วน
แค่นั้นเองที่มันเป็นพื้นที่ลุ ่มต่ำผลผลิตข้าวได้น้อยนะครับ เรา
สามารถทำให้เขาเป็นบ่อฟิลเตอร์ได้ไหม คือดักเคมีจากแปลง
ด้านบนได้ไหม แล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยอีกเลเยอร์เขาก็เป็นที่ที่ให้
สัตว์เขาอยู่ได้นะครับ เป็นพ้ืนที่ที่ให้มนุษย์เข้าไป enjoy ได้ แล้วก็
น้ำที่ผ่านระบบเหล่าน้ีก็ทำให้ระบบเกษตรกรรมอยู่ได้ ซึ่งผมคิดว่า
มันคืออนาคตแล้วมันคือหน้าที่ของนักออกแบบ 

00.32.23  คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ย่อมลงมานิดนึง อย่างเช่นบ้าน
ของลูกค้าท่านหนึ่ง อยู่อำเภอแม่ริมของคุณบอลกับคุณน้ำผึ้งนะ
ครับ ก็คือว่าซื้อที่ที่เป็นเหมือนบ่อปลาเก่าเนาะ แล้วก็มีเกาะที่อยู่
ตรงนี้ เป็นแบบบ่อปลาเก่าล้อมรอบนาแล้วก็ปลูกบ้านไว้นะครับ 
พอปลูกบ้านเสร็จแล้วก็อยากหาคนมาทำสวน ก็จินตภาพของคน
ทำสวนก็คือทำสวนสวยๆ แต่พอเราได้ไปเห็นที่นี้รู ้สึกว่า ที่นี้มี
คาแรคเตอร์พิเศษมันเป็นแบบพ้ืนที่ทุ่งนาที่ค่อนข้างสำคัญเนาะซึ่ง
ปัจจุบันเนี ่ยมันถูกกินไปด้วยหมู ่บ้านจัดสรรที่ค่อยๆขยายตัว
ออกมาจากการพัฒนาเขตเมืองนะครับ พอคุยกับเจ้าของเนี่ยคุณ
บอลกับคุณน้ำผึ ้ง ก็มีลูกอยู ่คนนึงนะครับ แล้วก็เรียนเหมือน 
home school ก็อยากจะแบบให้สวนเนี่ยนอกจากเป็นพื้นที่ที่
มนุษย์ Enjoy เป็นพื้นที่เรียนรู้ของลูกได้ไหมครับ แล้วก็แกก็เล่า
ว่าลูกมีภาวะออทิสซึมอ่อนๆนิดนึงนะครับ ก็อยากจะให้ธรรมชาติ
มันแบบเยียวยานะครับ แล้วก็ก็เป็นงานที่ออกแบบที่เรียกว่าเป็น
ออกแบบสวนสวยแล้วกันนะครับ แต่ก็มองถึงว่าฟังก์ชันในทาง
นิเวศน์เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็ควรปรับที่ดินโดยใช้ที่ดินข้างในนะ
ครับ โดยขุดบ่อนะครับ ที่ทำหน้าที่ดักตะกอนต่างๆ มีบ่อเตี้ยๆให้
น้องเค้าแบบได้กระโดดน้ำนะครับ ทีนี้พอผ่านไปฝนแรกนะครับ 
กล้าไม้ที่เราปลูกเพาะจากเมล็ดๆเนี่ยครับ แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาผม
รู้สึกว่าสวนมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปทุกที่ก็ได้ แล้วมีเบด
หนาๆที่ทำให้แมลงต๊ักแตนอยู่ก็ได้นะครับ แล้วก็ปลูกแบบ 
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บุญมหาธนากร 
ผสมผสานหลายชนิดก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นที ่ต้องแบบเนี ๊ยบ
เคลียร์คัดอยู ่ตลอดเวลา แน่นอนว่าจุดที ่มันใกล้บ้านเนี ่ยมัน
อาจจะเรียบสำหรับปิคนิคอะไรก็ได้ แต่พื้นที่อื่นที่เป็ดจะวางไข่
เนี่ยมันจะวางไข่ตรงไหน บางจุดอาจจะเป็นสระตื้นๆใกล้กับบ่อ
ทรายก็ได้นะครับ แล้วก็ขอบหนาๆท่ีทำให้มนุษย์กับธรรมชาติยัง
ได้เห็นกันและกันนะครับ หรือว่าบ่อขนาดใหญ่ แล้วก็ขยายขุด
ขยายเพิ่มไปเพื่อให้เป็น visual view ไปครับ หรือว่าบึงบัวใน
หน้าหนาว บัวก็จะฝุบตัวลงไปน้ี เขาก็จะตกใจว่าทำไมบัวต้องเป็น
แบบน้ี แต่สำหรับธรรมชาติของบัวหลวงพอถึงระยะพักตัวมันก้จะ
เป็นแบบนี ้ มันเป็นธรรมชาติของเขาไม่สามารถทำให้เป็น 
evergreenได้ตลอด ซึ่งการทำงานกับลูกค้าผมรู้สึกว่าเราโชคดี
มากที่การออกแบบเป็นเหมือนการเรียนรู้ เป็นการ relearn กับ 
unlearn ไปด้วยนะครับ อย่างทุกคนก็น่าจะห่วงว่ามีลูกเน่ีย
ตะขาบมีไหมสวนแบบนี ้ งูม ีไหม ต้องบอกว่ามีเนาะ เราไม่
สามารถห้ามเขาขึ ้นมาได้ แต่เราบอกว่าเราใช้กลยุทธ์ในการ
ออกแบบหรือเค้ารับสัมผัสด้วยการสั่นสะเทือน ทางเดินรอบบ้าน
เราก็โรยกรวดไหม เวลาคนเดินเหยียบเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามีคนมาไม่
ต้องมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้นะครับ บางจุดก็ไม่ต้องใช้น้ำยาปลูก
เป็นปูทรายไปทรายร้อนปลวกไม่เดินอะไรเงี้ยครับ ก็ใช้เทคนิค
เหล่านี้ที่มันทำให้มนุษย์กับธรรมชาติยังอยู่ร่วมกันได้นะครับ แล้ว
ก็พอมันผ่านไปสักปีนิดนึงแล้วก็ขอนักศึกษา landscape ลองไป
สำรวจว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในสวนแบบเป็นยังไงบ้างครับ ก็เป็น
เรื่องราวที่ค่อนข้างสนุกนะ เจ้าของก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่า เฮ้ยพื้นที่
ของเราเนี่ยบ้านหลังเนี้ย 1 ไร่ยังไม่อยู่กัน 3 คนนะอยู่กันเป็น
ร้อยๆชนิดเลยนะฮะ และจุดที่น่ารักอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น 
success case ก็คือว่าก่อนที่เราจะออกแบบแบบ เราบอกว่าคุณ
แม่คุณน้ำผึ้งเขาบอกว่าพาน้องธรรมเนี่ยไปว่ายน้ำแล้วเขาก็แบบ
ไม่กล้าลงน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสระเด็กตื้นๆก็คือไม่กล้าลงแต่บ่อยัง
ไม่ได้ทำส่งงานยังไม่ปลูกต้นไม้ ก็กระโดดไปแล้วแบบเล่นกับลูก
คนสวน คือหมายถึงว่าผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันดึงดูด
ธรรมชาติเนาะ สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันคงดูดธรรมชาติ ถ้าเด็กมี 
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บุญมหาธนากร 
ความเป็นธรรมชาติข้างในสิ่งที่มันเป็นเรียลธรรมชาติก็ย่อมดึงดูด
ตัวเขา 

0.36.38 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อีกเคสนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ได้ผลักดันนะครับ แล้วก็เป็นทั้ง 
success case แล้วก็เป็น false case สำหรับผมนะครับ คือการ
พยายามฟื้นคืนโครงข่ายของในเมืองเชียงใหม่ที่เป็นระบบนิเวศน์ 
corridor ที่เชื ่อมระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง เมื ่อก่อนเนี่ย
เมืองเชียงใหม่ 700 กว่าปี เราอยู่ได้โดยไม่เกิดน้ำท่วม โดยระบบ
ต้องประตูคูเมืองและก็เหมืองฝ่ายนะครับ เหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุด
เนี่ยฝั่งเนี่ยจนถึงเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะครับ แต่เขตเมืองเก่าเน่ีย
ไม่เคยท่วมมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ 700 กว่าปีนะครับ แต่คลอง
โครงข่าย Network เหล่านี้มันถูกค่อยๆลืมแล้วมันถูกค่อยๆโดน
ถมมันถูกค่อยๆ concretize มันถูกค่อยๆทำให้มันเป็นไม่ใช่คลอง
นะครับ อันนี้เป็นภาพเมื่อปี 1998 นะครับ ตอนนั้นผมอยู่ปี 4 
เนาะ จะมีอาจารย์รวิวรรณและก็อาจารย์ต้อมที่เสียไปแล้วเน่ีย 
พาเราลงชุมชนในวิชา housing ว่าเอ ้ยเป็นสถาปนิกเร ียน 
housing เนี ่ยต้องไปดูบ้านของคนจนนะครับ เป็นครั ้งแรกที่
ผมช๊อคมากๆ เห้ยได้ยินคำว่าสลัมเนี่ยคิดว่ามีแต่เมืองใหญ่ มุมไบ 
กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ของเรา มันมีชุมชนแออัดซุกอยู่หลัง
คลองเต ็มไปหมดเลยนะคร ับ  อ ันน ี ้ เป ็นภาพเหต ุการณ์
ประวัติศาสตร์อันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจ คือว่าเครือข่ายชุมชน
ริมคลองอย่างงี้ เขารวมตัวกันเพราะว่าในอดีต คนริมคลองเน่ีย
มักจะถูก blame ว่าเป็นสาเหตุของน้ำเสีย ซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ใช่แตก็่
ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของคนทั้งเมืองเนาะ ก็จะมี
นโยบายหลายๆสมัยที่แบบไล่รื้อชุมชนออกด้วยการเผาหรือการ
โยกย้ายบ้างครับ แต่วิถีที่มันเคยอยู่กับคลองเนี่ยกับคนกับคลอง
เนี่ยมันก็ยังมีหลายจุดที่มันยังหาทางตรงกลางได้ไม่จำเป็นว่าต้อง
แยกคนออกจากคลอง เราก็กระโดดไปทำงานกับเครือข่าย NGO 
ที่นั ่นในการหา solution นะครับ แล้วก็ก็ใช้เวลาหลายสิบปีที่
ผ่านมาจนสร้าง Pilot อันนึงขึ้นมาที่คลองแม่ข่า ซึ่งก็มันไม่ได้เป็น 
success case ในแง่ใดๆทั้งนั้นนะครับ เพราะว่ามันก็ไม่ได้สำเร็จ
ในหลายๆเรื่องที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยเน่ียไอ้คลองท้องน้ำเน่ีย 
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บุญมหาธนากร 
มันเป็นดิน แล้วก็คลองเนี่ยอ่าแบบที่ดีที่สุดในงบประมาณที่จำกัด
นั ้นมันไม่ถูกเป็นคอนกรีตทั ้งหมดมันเป็นแค่บล็อกที ่เอาวาง 
interlog กันแล้วให้ต้นไม้มันปลูกได้นะครับ แล้วก็คนเนี่ยยอม
ถอยออกจากพื้นที่ริมคลอง 3 เมตรนะครับ แต่จุดที่ผมอยากเล่า
เรื่อง เทรนดีไซน์ กับ wild design by nature ก็คือว่าพอๆมัน
เสร็จแล้วในยุคแรกๆที่มันก่อนถูก Over promote tourism ซึ่ง
ที่มันจะแบบเป็นทิศทางเน่ีย landscape ริมคลองมันสวยมากมัน
คือ landscape ที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็ผู้คนริมคลองเนี่ยปลูก 
แต่พอหลังจากที่มันถูกทำให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเน่ียมันก็เริ่มมีการ
จ้างปลูก บริษัทรับเหมามาปลูก ปลูกเดือนเว้นเดือนเปลี่ยนนะ
ครับ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นlandscapeแบบนี้ที ่มันอยู่กับวิถีชีวิต
สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณประวัติศาสตร์ของผู้คน 

0.39.47   คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

เรื ่องที ่ 3 ซึ่งผมรู ้สึกว่าเป็นมุมมองที่สำคัญนะครับ ก็คือเรื ่อง 
Control กับ connect เราอาจจะคุ ้นเคยในControlผ่านงาน
ออกแบบของเราเนาะ เพราะเราคิดว่าเราน่าจะออกแบบทุกๆ
อย่างได้นะก็โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ เส้นทุกเส้นที่เราขีดที่เราเขียน
อย่างเงี้ย มันคือการคอนโทรลแบบนึงเนาะ แต่จะเป็นไปได้ไหมที่
กระบวนการออกแบบเนี ่ยมันจะ Connect มันจะ Connect 
ผู ้คนกับพื ้นที ่ Connect ความเข้าใจนะครับ เรามีโอกาสได้
ออกแบบบ้านให้กับพี ่น ักเขียนท่านหนึ ่ง ที ่อยู ่อยู ่ร ิมแม่น้ำ
นครนายกนะ ก็เป็นที่ที่โค้งน้ำริมแม่น้ำนะครับ แล้วก็ตอนวางแพ
ลนน่ิงบ้านเน่ียแน่นอนว่าทุกคนก็อยากอยู่ใกล้น้ำเนาะ ซื้อที่ดินมา
เพราะอยากอยู่ใกล้น้ำ แต่จริงๆเราไม่ได้รู้จักแม่น้ำนครนายกเลย
นะครับก็เป็นไปได้ไหมที่เราแบบชวนกันไปรู้จักแม่น้ำ ท้องน้ำมัน
เป็นแบบไหน ตะกอนทรายเป็นแบบไหน ทิศทางน้ำเป็นแบบไหน 
และก็หน้ามหัศจรรย์มากที่วันน้ันที่ชวนกันไปแคมป์ปิ้งกางเต็นท์ 
นอนคืนนั้น แล้วก็เช้าวันนึงอ่ะลงไปในแม่น้ำ แม่น้ำแบบโอ้โหเย็น
มากๆนะครับ แล้วก็ก่อนกลับเนี่ย พี่เอ๋ถ่ายรูปนกตัวนี้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่า
เป็นนกตัวไหนเนาะ แล้วก็ไปโพสต์ในใน Facebook ว่าเป็นนก
ตัวไหนนะครับ ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าเป็นนกแต้วแร้วเน่ีย
มันก็ไม่ได้เป็นนกที่แบบหาดูได้ง่ายๆเนาะ แล้วจุดสำคัญคือเขา 
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บุญมหาธนากร 
วางรังบนดิน ก็เลยคิดว่านกที่ต้องวางรังบนดินมันต้องไว้วางใจ
ขนาดไหนเหรอ มันต้องการพื้นที่ bufferขนาดไหนที่เราจะต้อง
ไม่ไปรบกวนเขา ซึ่งไอ้ภาพนกแต้วแร้วกับการได้ลงไปจุมคลอง
เนี ่ย shape up วิธีการวาง planning ของบ้าน การออกแบบ
บ้านไปทั ้งหมดเลย เพราะเรา Connect นะครับ ผมก็เลยต้ัง
คำถามว่า process หลังจากเนี้ย ในการออกแบบตั้งแต่สเกลเล็ก
ไปถึงสเกลใหญ่เน่ียเราจะแอดวิธีการ Connect เราเน่ียไปได้ยังไง
นะฮะ 

00.41.41 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อันน้ีมีโอกาสออกแบบบ้านหลังหน่ึงที่ลุ่มน้ำวังใกล้บ้านผมนะครับ 
อันนี้เป็นรูปที่เจ้าของถ่ายก็ถามว่าเพราะตอนขึ้นมาจากฝั่งคุณต๋ี
ไปหาอะไรเน่ีย หาเศษเหรียญหรอ คือว่าบ้านมันต้ังอยู่ริมน้ำ สิ่งที่
ผมเจอในน้ำคือๆเวลาที่ก้อนหินมาผมเจอตัวน้ีเนาะ ตอนแรกผมก็
ตงิดๆละแต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่เลย ก็คือส่งไปถามพี่อ้อย 
พี่อ้อยบอกว่ามันเป็นแมลงช้างก้านโตนะครับ มันเป็นแมลงน้ำ
ชนิดหนึ่งที่จะอยู่ในหาอาหารจะอยู่อาศัยในน้ำที่ไหลมีอุณหภูมิ
เย็นแล้วก็ sensitive กับเคมีมากนะครับ หรือข้อมูลแค่นี้นะครับ 
ผมรู้สึกว่ามันสร้างจิตภาพให้กับเจ้าของบ้านหรือว่าที่ตรงเนี่ยหน้า
บ้านเขาเนี่ยมันอยู่นอกเขตโฉนดเนี่ย เขาจะดูแลมันแล้วเขาจะ
ดูแลไปถึงต้นน้ำด้วยนะครับ 

00.42.33 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

หรือว่าอันนี้เป็นงานอีกชิ้นนึงที่ทำงานแบบฟื้นฟูพื้นที่เกษตรเก่า
ชื่อว่าสวนเทียนหรรษา ที่อยู่แม่แตง อันนี้ภาพเก่าที่เจ้าของให้ดู
นะครับว่า ก็พยายามทำสวนลิ้นจี่เนาะ แล้วก็ขุดบึงขนาดใหญ่เลย
เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยอ่าคุณป้าเนี่ยชอบปลูกดอกไม้ชอบปลูก
กุหลาบนะครับ แต่พอมันผ่านมา 10 กว่าปีนะครับ ก็ต้นไม้ก็เริ่ม
โตเนาะแต่จุดที่ผมอยากให้เจ้าของ connect ก็คือว่าถ้าเราถอยดู
สเกลใหญ่แล้วสวนเทียนหรรษามันเป็นส่วนหนึ่งอะไรกับส่วน
นิเวศน์ภาพใหญ่ ถ้าเราเห็นรูปเนี่ย ห้วยเนี่ยชื่อว่าห้วยสะแลงนะ
ครับ น้ำมันก็จะไหลลงห้วยมาก่อนจะไปส่งกับแม่น้ำปิงก่อนจะ
ไหลลงไปเจ้าพระยา แต่ต้นห้วยเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบ
ข้าวโพดลำไย ใช้สารอินทรีย์ใช้สารเคมีแบบมโหฬารนะครับ แล้ว
ก็ทุกฤดูมรสมุเน่ียน้ำก็จะหลากเขาทุ่งนาตลอดเลยเพราะมันไม่มี 
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บุญมหาธนากร 
ต้นไม้มา absorb ก็จะมีดินโคลนตะกอนนะครับ ดังนั้นก็เลยคุย
กับเจ้าของนะครับ ว่าเป็นไปได้ไหมที่สวนเทียนหรรษาจะทำ
หน้าที่บางอย่างในการทำให้น้ำทั้งห้วยสะแลงที่ลงไปสู่น้ำปิงด้วย
คุณภาพของน้ำที่ดีขึ้น ก็ใช้เครื่องมืองที่มีพลานุภาพของเรา น้ำที่
ไหลลงมาจากห้วยและบึงที่มีอยู่ เราจะจัดการแบบไหน แล้วน้ำที่
ไหลจากบึงใหญ่เนี่ยมันต้องมีพื้นที่อะไรบ้างที่ทำให้พื้นที่นาเนี่ย
เป็นพื้นที่นาที่แบบ productive ที่สุดนะครับ รวมถึงอาคารการ
วางplanningอะไรต่างๆ ก็สอดคล้องไปกับภาษาใหญ่ของ
ธรรมชาตินะครับ อันนี้ผ่านไป 1 ปีหลังจากเราลอกตะกอนอะไร
ต่างๆ ธรรมชาติก็ทำงานของเขาเนาะ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ นก
เป็ดแดงชอบมาก คุณแม่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าแบบนกเป็ดแดงมาอยู่
แล้วนะ เป็นภาพอาคารต่างๆที่เขาสร้างเนอะ ก็ค่อยๆตามแพลน
ที่เราออกแบบไปนะครับ 

0.44.28 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

เรื่องที่ 4 นะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคือมิติ Time scale 
แน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะรอกันไม่ได้ 
เราถูกกำกับโดย Timeline Time blocking ต่างๆ ว่าทุกอย่าง
มันต้องเสร็จในได้ดั่งใจ แล้วเราก็คุ้นชินกับการมองโลกทัศน์ใน
การมองเวลาเหล่านี้ แต่สำหรับในธรรมชาติเนี่ยเวลามันทอดยาว
ไปเรื่อยๆและฤดูกาลมันก็เป็นวงกลมเนาะมันไม่ได้แบบเป็นลาย
เป็นเส้นตรงที่เป็นบล็อกเป็นบล็อกเหมือนธรรมชาตินะครับ เรา
จะ blend โลกทัศน์  2 แบบผ่านงานออกแบบได้อย่างไร อันน้ี
เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ได้ทำนะครับ ที่ปราณบุรีนะครับ เมื่อปี 2021 
เป็นพ้ืนที่มรดกของเจ้าของที่อยากทำบ้าน ตอนเข้าไปดูที่ครั้งแรก
เนี่ยอก็ตกใจนิดนึงว่าโห้มันเป็นแบบป่าไมยราพเป็นดินทรายที่
แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับ ขุดไปนิดนึงก็เจอน้ำเจิงๆนะครับ 
แต่ถ้าเราลองมองพื้นที ่นี ้ด้วยเวลาอันแบบยาวไกลมากๆก่อน
หน้าที่มันจะเป็นแบบนี้มันเคยเป็นแบบไหนหรือว่าถ้าเราปล่อย
พื้นที่แบบเนี่ยอีก 100 ปีมันจะเป็นแบบไหน แล้วก็พบว่าจริงๆ
แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ป่าสันทราย
ชายหาด เป็นพื้นที่ dune slack นะครับ คือว่าอันนี้เป็นหาดตัวรู
ปก.ไก่ของเมืองไทยเนาะ ที่ ณ ปัจจุบันเน่ียเราสูญเสียพ้ืนที่เนิน 



Time Speaker Audio 
 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
ทรายไปเยอะแล้ว พื้นที่ตรงเนี่ยมันคือพื้นที่ร่องน้ำจืดหลังดูนท
ราย คือว่าน้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีมันก็ค่อยๆไหลลงมา ทำให้
พื้นที่แฉะอยู่ตลอดเวลาและที่มันมีทราย คือว่าในอดีตเนี่ยมันก็
ถูกคลืนถูกลมเอาทรายหอบมากองตรงนี้ถ้าเรามองในเชิงมุมมอง
ของมนุษย์เนี่ยเรารู้สึกว่าที่มันเป็นปัญหามากๆ อันนี้คือฤดูช่วง
เดือนธันวาคมนะครับจะเข้าหนาวแล้ว แต่น้ำที่มันค่อยๆซึมมา
จากเทือกเขาตะนาวศรีมันก็ค่อยๆไหลมากองตรงนี้นะครับ มันก็
ทำอะไรไม่ได้เนอะ ถ้าเป็นเราที่เห็นความสำคัญก็ต้องถม แต่ถ้า
ถมที่สเกลนี้ก็หลายล้านนะครับ เป็นไปได้ไหมที่เราจะฝืนเป็นสว่น
หนึ่งในการฟื้นคืนนิเวศเหล่านี้ แม้แต่ที่อื่นๆเขาอาจจะถูกปรับ
เป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรม แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราถมตรงนี้ไปเน่ีย 
นั่นหมายความว่าพื้นที่ segment ตรงนี้ก็จะอยู่ไม่ได้และมันไม่มี
พื้นที่ให้น้ำจืดซึมลงไปชาร์จ น้ำเค็มมันจะลุกขึ้นมา อันนี้คือสิ่งที่
เราทำก็คือว่าใช้ดินในที่ปรับโยกย้ายบ้างส่วนแล้วก็รอเวลาที่
ธรรมชาติเขาจะได้ทำงาน อันนี้ผ่านไป 1 ปีมุมเดียวกันครับ หรือ
ว่ามุมนี้บมุมเดียวกัน หรือว่าหน้าแล้งนะครับ น้ำก็จะลดไปซึ่งก็
ถามว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบนี้ เราไม่จำเป็นต้องดูดป๊ัม
น้ำเพื่อจะทำให้น้ำปลิ่มสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้
เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันเป็น แต่หน้าน้ำก็ขึ้นอย่างนี้นะครับ แต่จุด
เนินที่เราทำบ้านแล้วก็น้ำไม่ท่วมนั่นหมายถึงว่าบ้านของเขาก็จะ
อยู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทุ่งน้ำนะครับ พอปรับที่ผ่านไป 1 
ฤดูกาล เราก็จะเห็นความมีชีวิตกลับมานะครับ แมงมุม ปู แมง
ปอ ไก่ป่านะครับ นกกระแตแต้แว้ดมาวางไข่ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเบสิค 
นกจาบคา นกกระเต็นเนี่ยก็คือใช้พื้นที่นี้ในการทำรัง หลังจากน้ัน
เราค ่อยๆทำบ้านที ่จะอย ู ่ก ับส ิ ่งเหล ่าน ี ้ย ังไง ไม ่ให ้มีlight 
pollutionนะครับ แล้วก็ให้มันกลมกลืนกับระบบนิเวศน์ นี่อาจ
เป็นจบงานอีกช้ินที่เห็นสเกลของเวลานะครับ  

00.48.01 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

เนี่ย เรา Import โกโก้มาจากฟิลิปปินส์กับอินโด ถ้าเราทำกาแฟ
แล้วปลูกโกโก้ได้เนี ่ยจะเท่มากๆนะ แต่การจะปลูกโกโก้ได้ไม่
ต้องการนิเวศป่าเนาะ เพราะว่าถ้าใครรู้ว่าโกโก้มันเหมือนทุเรียน
น่ะมันต้องมีต้นไม้สูงๆมีต้นทองหลาง มต้ีนไม้ที่มันเป็นที่เลี้ยง  
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บุญมหาธนากร 
ก่อนที ่เราจะทำอาคารอาร์มเนี ่ยแล้วต้องฟื ้นนิเวศน์ทั ้งหมด
กลับคืนมาให้ได้นะครับ ซึ่งก็บอกคุณลีว่ามันใช้เวลานานมากๆนะ
ครับ อันนี้ก่อนหลังจากที่เราไป ในการปรับที่ก็จะเป็นประมาณ
เนี้ย เค้าก็เป็นทุ่งไมยราพนะ แต่สิ่งที่เรารู้สึกน่าสนใจแล้วก็ได้
เรียนรู้จากน้ันก็คือว่าปลักควายที่มันอยู่ตรงน้ีนะครับ ก็คือว่าปลัก
ความนั้ ่นมันไม่เคยแห้ง เนื่องจากว่าควายก็ต้องแช่น้ำให้ตัวเขา
แบบชื้นอยู่ตลอดเวลา เขาก็จะแบบขุดแล้วก็เอากีบเท้าย่ำแลว้ก็ขี้
วัวของเขาก็จะไปซีลบ่อ ทำให้เกิด wetland เล็กๆ แล้วก็พืชกล้า
ต้นไม้เนี่ยก็คือขึ้นตามปลักควาย ในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเอาจอกขุดลง
ไปเนี่ยดังเป้งๆก็คือมันมีแต่หินนะครับ หน้าดินมันหายไปเนอะ 
แล้วก็คือว่าเราลอกควาย copy idea ของควาย ก็คือเราขุดสระน้ี
เลยเพราะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก็ดินก็น่าจะดีที่สุดแล้วก็แค่ขยาย
สระแล้วก็เอาดินที่ได้เน่ียมาปรับที่ แล้วก็มีการขุดร่องดักความช้ืน
ต่าง ๆ นะครับ หลังจากนั ้นออกแบบอาคาร อาคารก็ค่อย ๆ 
สร้างขึ้นนะครับ ผ่านไป 7 ปีนะครับ พื้นที่ที่สูญเสียหน้าดินเนี่ยก็
ค่อยๆฟื้นคืนกลับมานะครับ คือถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติเขาก็
ทำงานไปเนี่ยมันอาจจะเป็น 10 ปี 20 ปีเนาะ แต่ถ้าเราเข้าใจ
ในช่วง succession การที่ต้นไม้เนี่ยค่อยๆพัฒนาจากพื้นที่ที่มัน
ถูกเปิดโล่งกลายเป็นป่าเนี ่ย การออกแบบของเรามันช่วยลด
ระยะเวลานะครับ อันน้ีเป็นผมเมื่อตอนปรับที่ตอนแรกๆนะครับก็
เหมือนไปวางลายของ contour line ที่ให้มันน้ำ Surface drain 
เนี่ยมันถูกซึมไปในดินเนาะ แล้วก็เก็บเมล็ดไม้จากมะฮอกกานี
อินเดียมานะครับ 10 ปีก็โตนะครับ ผมรู้สึกว่าการทำงานกับเวลา
เน่ียมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราวาง Direction ถูกเวลามันจะอยู่ข้าง
เรา แต่ถ้าเราแบบวาง Direction ผิดเนี่ยเวลามันเป็นตัวกัดกร่อน
ทำลายมากๆเลย แล้วก็จะเสียเงินทุกอย่างมันก็ผุพังไปตามกาล 

0.50.40 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

World view ที่ 5 นะครับ ก็คือเรื่องของความสวย เรามีหน้าที่ที่
ต้องทำให้สวยเนอะ หน้าที่ของสถาปนิกคืออะไรเรื่องฟังก์ชันเรื่อง
ความแข็งแรงเรื่อง Aesthetic แต่สำหรับความงามธรรมชาติเน่ีย
มันเป็นความงามที่แบบเปราะบางนะครับ มันไม่คงอยู่แล้วมัน
ไม่ได้คิดว่ามันต้องทำให้สวยด้วยมันแค่ทำหน้าที่ ดังนั้นทุกไซส์ที่



เราไปนะครับมันจึงสำคัญเพราะว่าในระบบธรรมชาตินั้นมันมีต้น
อะไรขึ ้นบ้างนะครับ อันนี้เป็นที่หัวหินมันก็อาจจะเป็นพืชอีก
แบบนึงซึ่งจากตราดตรงหาดไม้ลูกก็จะเป็นอีกแบบนึง สิ่งเหล่าน้ี
เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไกด์เรามาก ๆ ในการจะปลูกอะไรจะจัดการ
พื้นที่แบบไหน เพราะว่ามันถูก prove ผ่านกาลเวลามาแล้วว่าไม่
มีใครไปดูแลมันแต่ก็สามารถสร้าง ecosystem ได้ หรือว่าพื้นที่
เริ่มค่อย ๆ น่าเศร้านะ อันนี้คือแถวๆปราณบุรีนะพื้นที่ประกาศ
พ้ืนที่แบบทุ่งน้ำเค็มแล้วก็ถูกถมด้วยหมู่บ้านจัดสรรหน้าตาเหมือน
โพรวองซ์ (Provence) แต่เขาไม่รู้เลยว่าพื้นที่เขาสวยมาก ๆ ถ้า
ลองไปดูแบบต้นชะครามเนี่ยครับ ขอบต้นชะครามก็จะเต็มไป
ด้วยลอยตีนนก นกตีนเทียนอะไรมาอยู่นะครับ ผมรู้สึกว่าถ้าเรามี
โลกทัศน์กับความงามที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นสิ่งทัศนคติมอง
ความงามเราจะไม่เกิดเคสนี้ ในการออกแบบสถาปนิกอาจจะ
เสนอว่าจะเป็น House on steel ได้ไหม เป็นบ้านที่มันยกใต้ถุน
ได้ไหม เราถมบางส่วนที่ถนนเข้าได้ที่จอดรถได้ไหม แต่ตัวบ้าน
เนี่ยยกเท่ๆเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี ้ย ผมคิดว่ามันมี Value ใน
การตลาดมากกว่าบ้านที่ต้องถมที่แล้วก็ใช้มูลค่าสูงมากๆนะครับ
ในการจัดการ เพราะเป็นดินถมทั้งนั้นเลยที่ต้องไประเบิดภูเขา
แล้วก็ต้องปลูกต้นไม้บนดินถมอย่างเง้ียต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาล
มากๆนะฮะ 

0.52.32 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อันนี้เป็นส่วนหน้าออฟฟิศใจบ้านที่เราทดลองปลูกนะครับ ก็เป็น
หญ้าพื้นถิ่นทั้งวัชพืชแล้วก็ไม่ว่าพืชเนาะแล้วเราก็พบว่าจริงๆใน
โลกของธรรมชาติมีความงามแบบนี้นะครับ ที่มันเวลามันไม่ได้
เป็นเส้นตรงนั้นเป็นวงกลมนะครับ เขาเกิดเขาเติบโตแล้วเขาก็
ตายเขาก็เกิดนะครับ ความตายของต้นฉัตรพระอินทร์เนี่ยมันก็
เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการตายของความสวยของดอกได้ หรือ
อันน้ีตรงหน้าระเบียงบ้านนะครับ ก็คือว่าฤดูกาลนึงเขาก็เป็นแบบ
นี้และอีกฤดูกาลนึงก็เป็นแบบนี้ ถึงแม้เราอาจจะชอบฤดูกาลน้ี
เพราะเรารู้สึกแบบ seasonal มันเปลี่ยนแปลงมาดูแบบยุโรป
มาก ๆ แต่เราก็ทำไม่ได้ เราทำได้ก็คือว่าเราก็ต้องมองว่าสิ่งนี้กค็ือ
ความงามด้วย และฤดูความหนาวก็คือฤดูกาลของมันด้วย แล้วใน
ความงามเน่ียมันก็จะมีชีวิตที่มันไม่สามารถหามาได้ ไม่สามารถ 
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บุญมหาธนากร 
Shopping ใน Lazada ได้ แตนมากินดอกแล้วก็ถูกล็อคด้วยใย
แมงม ุม เร ิ ่มม ีปาดเข ้ามาอย ู ่ก ็ เก ิดเป ็น sound scape ใน 
ambient ที่เราอยู่อาศัยนะครับ 

0.53.39 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

เรื่องที่ 6 นะครับคือการมอง ผมคิดว่าอาชีพสถาปนิก โดยเฉพาะ
ป ัจจ ุบ ันเราทำงานก ับ Visual เราต ้องขายแบบผ ่านภาพ 
perspective ลูกค้ามาหาเราเพราะว่าเขาเห็นงานเราในโซเชียล
มีเดียนะครับ จนเราลืมไปว่ามันมีผัสสะอ่ืน ๆ ที่สิ่งต่างๆท่ีมันดำรง
อยู่ คือว่าเราคุ้นเคยในการทำพวกวิชวลมากๆ เราคิดว่าการเห็น
มันคือทั้งหมดนะครับ แต่จริงๆการมีอยู่ของเราการมีชีวิตของเรา
มันคือทั้งหมดนะ อันน้ีเป็นสวนของที่สาวผมที่แม่ทา ช่ือสวนพ่ีปุ้ย 
หรือแม่ทาออร์แกรนิค แกทำเป็นเกษตรกรอินทรีย์ที่เก็บเมล็ด
พันธุ์อินทรีย์นะครับ แล้วผมก็มักจะไปบ้านแกเพราะว่าอาหาร
บ้านแกอร่อยนะครับ เป็นเหมือนครัวของบ้านผมน่ีก็เป็นดอกไม้ที่
เก็บจากสวนแกนะครับ แกไม่ได้จบดีไซน์มาเลยนะครับ ไม่ได้จบ
อะไรมาทั้งนั้นนะครับ แล้วก็สวนเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกคิดว่าถูกดีไซน์
เนาะแต่มันเป็นวิถีชีวิตของแกที่ดีไซน์สวนแบบนี้ขึ้นมา แกเดินไป
ก็เด็ดวัชพืช เห็นตรงนี้ในป่าก็ขุดมาปลูก ผมคิดว่าการออกแบบท่ี
มันใช้เครื่องมือการดำรงชีวิตเป็นการออกแบบมันจะมีหน้าตาเป็น
แบบไหนนะ ถ้าเราทำแบบนั้นได้ทุกคนในห้องเนี่ยมีผลต่อการ
งานออกแบบ ไม่ใช่แค่เพียงสถาปนิกนะฮะ บางทีมันก็อาจจะเป็น
อาหารของเราด้วยอย่างเช่น ฤดูฝนก็จะเป็นลูกอ๊อดนะครับ ปลาย
ฤดูหนาวต้นฤดูฝนก็จะมีเห็ดในพ้ืนที่ของเรานะครับ หรือว่าอันน้ีก็
ก็จะเป็นใกล้ๆบ้านผมคือเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำของลุงคนนึงและ
สวนก็แบบสวยมากๆนะ peace off มากๆนะ แต่ใช้พื้นบ้านนะ
ครับ ถามว่าสวนแบบนี้ลุงออกแบบยังไง แกก็เกาหัวว่าออกแบบ
มันหมายความว่าอะไรเพราะทุกครั้งที่แกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยน้ำก็
ซึมไปตามร่องลำธารเลยเนาะแกเดินไปวัดแกก็เจอดอกนี้แกก็ยุ่ม
มาใส่ในกระเป๋ากางเกง พอมาถึงหน้าห้องน้ำแกก็โปรยอะไร
อย่างเงี้ยครับ ผมคิดว่าเอ๊ะเรามันเหมือนนกเลยเนาะมันเหมือน
สัตว์เลยเนาะมันเหมือนที่เขาแบบสัตว์ในการที่แบบกระจายพันธ์ุ
นะครับ ผมคิดว่ามนุษย์เน่ียเราทำหน้าที่แบบน้ันได้ หรือว่าวิถี 
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บุญมหาธนากร 
ชีวิตความเชื่อเรามันจะมีผลกับ landscape ของเราไหมนะครับ 
อย่างอันนี้ผมถ่ายที่แม่แจม งานจุลกฐินของปีที่ผ่านมานะครับ ถ้า
เรามองมันแค่เป็นวิชวลเนี่ย ดอกไม้มันคือดอกไม้ที่เรามองจาก
ห้องนั่งเล่น living room นอน daybed อ่านหนังสือแล้วมอง
ดอกไม้เนอะ แต่ถ้าเราคิดว่าดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของ Spirit ของ
เราเป็นขวัญของเราเนี่ย เราจะทรีต (treat) ดอกไม้ไม่เหมือนกัน 
อย่างอันนี้ก็คือจุลกฐิน คือทุกคนก็จะทอผ้าฝ้ายในคืนเดียวเพ่ือ
ถวายพระ แสดงว่ามันต้องการชุมชนที่ใหญ่มากๆในการทอผ้า
ฝ้าย แล้วเขาก็จะตัดดอกไม้รอบหน้าบ้านเนี่ยมาเป็นจุดที่ขวาง
ของเขาเนาะ แล้วก็ตอนพระสวดเนี่ย สายสินจากด้ายก็จะโยง
ขวัญทุกคนเข้าไปหาเป็นขวัญของชุมชนอะไรเงี ้ย ผมคิดว่าสิ่ง
เหล่านี้มันเป็นเรื่องสวยงามและถ้าเรากลับมามองในชุมชนของ
เรา เรา Connect กับอะไรบ้าง ผมคิดว่าส่วนหนึ ่งของการ 
rewilding คือการที่เรา Connect กับอะไรสักสิ่งหนึ่ง ชุมชนของ
เรา สภาพแวดล้อมใกล้ตัวของเรานะครับ หรืออันี้ที่แม่ทาที่บ้าน
ผม ก็คือจะมีป่า ชาวบ้านเรียกมันว่าป่าหอ แต่ผมเรียกมันมาป่า
โตโตโร้  (Totoro) เพราะว่ามันเป็นป่า spirit นะครับ คือว่า 
spirit ของผู้ใช้น้ำที่ทำนาจะมาอยู่ตรงนี้ ดังนั้นก่อนฤดูทำนาเนี่ย
ไม่ว่าใครจะทำนาต้องใช้น้ำเน่ียต้องมาไหว้ป่านะครับ พ้ืนที่เหล่าน้ี
เป็น common ใน area อะเนอะ ไม่ได้เป็น public เพราะว่ามัน
ถูกดูแลด้วย community แล้วมันก็มีฟังก์ชันในเชิงสังคมก็คือว่า
มันแบ่งน้ำเข้านาให้เท่าเทียมกัน มากินข้าวด้วยกัน มาเชือดควาย 
มาบูชาผีประจำสถานที่นะครับ แต่สำหรับเรามนุษย์ยุคนี้ ผมรู้สึก
ว่าผมเห็น movement ใหม่ๆในการที ่ทำให้เราเชื ่อมโยงกับ
ธรรมชาติ อันนี ้เป็นภาพที ่ผมถ่ายจากเวิร์คช้อป ที ่ไปจัดกับ
อาจารย์แหม่มนะครับ ก็คือเวิร์คช้อปครั้งล่าสุดที่เราได้ใช้เวลาอยู่
ด้วยกันที่เชียงใหม่ 3 คืน 4 วัน นะครับ เราไม่ได้ไปมองแลนสเคป 
แต่เราไปอยู่เพ่ือซึมซับแลนสเคปนะครับ น้ีก็เป็นผลงานของน้องๆ
ที ่ทำมา อาจจะทำผ่านการจัดแจกันของเราได้บ้าง ถ้าเราใช้
ดอกไม้ที่อยู่ในสวนของเราจัดแจกันเนี่ย ผมเชื่อว่าสวนของเราจะ
เป็นอีกแบบนึงเลยกว่าการไปซื้อต้นไม้จากปากคลอง ถ้าเรา 
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บุญมหาธนากร 
ออกแบบผ่านวิถีชีวิตของเรา ผมเชื่อว่าสิ่งรอบตัวเราจะเปลี่ยนไป
ด้วย 

0.58.16 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

แล้วก็นี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ ซึ่งผมอาจจะไม่ได้แยกเป็นทวิ
ภาวะนะ ไม่ได้เป็นแบบ 2 ฝั่ง แต่ผมคิดว่าการฟื้นคืนนิเวศน์มัน
คือการเยียวยาโลก ซึ่งเราจะเยียวยาโลกได้เนี่ยเราไม่สามารถ
จะต้องทำตัวเหมือนเดิม มนุษย์มันก็ต้องเสียอะไรบางอย่าง 
มนุษย์ต้องแชร์บางอย่าง การแชร์หมายถึงว่าเราไม่ได้สิ ่งที่เรา
ต้องการทั้งหมดหรอกแต่เราจะได้สิ่งสำคัญที่มันสำคัญสำหรับเรา
นะครับ ดังนั้นจะเห็นว่างานทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้แบบตอบ
ความต้องการของเจ้าของแบบทุกอย่างต้องเป็นไปได้ผ่านงาน
ออกแบบ แต่มันคือการหา consensus ระหว่างความต้องการ
พื้นฐานของเขาที่จะทำให้ชีวิตผาสุขแล้วก็ธรรมชาติก็อยู่ได้ จะ
เป็นไปได้ไหมที่หลังจากเนี่ยบ้านของเราจะเป็นแบบมีที่อยู่ให้กับ
นกปรอดได้คลอดลูกเนาะ จะเป็นไปได้ไหมที่สวนของเราเนี่ยจะ
เป็นแบบ Protinater path อันนี้เหมือนบ้านผมที่เลี ้ยงรังของ
ชันโรง มันก็หากินระยะ 300-500 เมตร ซึ่งหมายถึงว่าถ้าบ้านเรา
เลี้ยงชันโรงได้รัศมี 300-500 เมตรเนี่ย ก็จะมีอาหารให้ผีเสื้อให้
นกนะครับ บ้างที่เราจะพูดถึงว่าต้นไม้มันให้น้ำหวานนะครับ บ้าง
ทีเราอาจจะไม่เคยเห็นมันเลยเนอะ ว่าน้ำหวานมันเป็นแบบไหน 
อันนี้ก็คือดอกกระตังใบ แล้วก็จะท่อตุ่มที่เป็นน้ำหวานขึ้นมาตรง
นี้ ซึ่งมันหวานมากนะครับ ซึ่งพื้นที่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันสำคัญ
ทั้งนั้นถ้ามันเชื่อมกันเป็นคอริดอร์ (corridor) นะครับเราอาจจะ
คิดว่าเอ๊ะแล้วคนที ่เมืองจะมีส่วนร่วมกับเราแบบไหนได้บ้าง 
แน่นอนเราต้องละความสะดวกสบายบางอย่างแต่เราต้องแชร์
บางอย่าง แล้วถ้าการแชร์ของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยดอกที่มากพอ 
พ้ืนที่ปัจเจกของเราก็จะมีพลัง  

1.00.16 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ก็เป็นการบอกเล่าเรื ่องราวประสบการณ์ที ่ผมพบเจอในการ
ทำงาน Land เนาะ ผมเชื ่อว ่าส ิ ่งม ีช ีว ิตเนี ่ยมันมองหาการ 
Connect อยู่เสมอแหละ ถ้าจากประสบการณ์และชีวิตส่วนตัว 
ถ้าเรารู้สึก Connect กับใครเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนนั้นสำคัญกับ
เราเนาะ ธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับ งานเยียวยางานฟ้ืนฟูมัน 
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บุญมหาธนากร 
เป็นงานสเกลใหญ่มากๆครับ ผมคนเดียวไม่สามารถทำได้ คนๆ
เดียวไม่สามารถทำได้แต่ถ้าสิ่งนี้มันสำคัญ แล้วเราแชร์กันได้ผม
คิดว่ามันเป็นไปได้นะครับ ขอบคุณครับ 

1.01.05 พิธีกร  
ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ขอบคุณคุณตี ๋นะคะ สำหรับการบรรยายที ่ร ู ้ส ึกว่าได้ร ับแรง
บันดาลใจ แล้วก็มีภาพสวยมากแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างที่รู้สึกว่า
ทำให้ไม่หมดหวังนะเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ทั้งเรื่อง
ฝุ่น ไฟไหม้ น้ำท่วมปีที่ผ่านมาหลายที่ รู้สึกว่าพอเป็นปัญหาจาก
สิ่งแวดล้อม ก็ทำให้จิตใจเราหดหู่แล้วพอมันรู้สึกว่าโลกเรามันอยู่
ยาก เราก็รู้สึกว่าเกิดความหดหู่ในใจแต่ว่าก็ยังพอเห็นงานที่แบบ
ภายใน 5 ปีหรือ 7 ปี เราสามารถสร้างสรรค์แล้วพอพลิกฟ้ืน
กลับมาได้โดยที่เราไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นสถาปนิกหรือว่านัก
ออกแบบ แต่ว่าเราทำงานร่วมกับธรรมชาตินะคะ แล้วก็ให้ความ
ไว้วางใจธรรมชาติ แล้วก็เหมือนกับพอเห็นรูปเราก็รู้สึกใจฟูขึ้นมา
นิดนึง แล้วก็มีเด็กๆมานั่งฟังก็หวังว่าจะได้อ่าได้รับอะไรกลับไปที่
เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เกิดความคิดอะไรที่จะสร้างความ
เชื่อมต่อธรรมชาตินะ แล้วก็เป็นความหวังของเรานะคะ คนที่อยู่
ในคลิปน้ีนะคะก็อยากจะให้ช่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่นิดนึงนะคะ ถ้า
ใครมีคำถามหรือ comment หรืออยากจะแชร์อะไรนะ เรา
ออกมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ มีคำถามอะไรไหมค่ะ 

1.02.39 พิธีกร  
ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

แต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวขอเวลาถามก่อน ก็คืออยากรู้ว่าคืนนี้หลายๆ
โครงการเมื่อกี้พอเอาโปรเจคตัวน้อยขึ้นมาคุย เรารู้สึกประทับใจ 
คือปีที่แล้วไปมา แล้วก็ในรูปนี้สวยแล้ว แต่ว่าที่จริงมันสวยกว่า
แล้วมันทำให้เรานึกถึงแบบสิ ่งที ่มันไม่น่าเกิดขึ ้นได้นะ ตอน
กลางคืนอยู่ดีๆก็มีหิ่งห้อย ซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่ามันมีอะไรอย่าง
นั ้นใกล้ตัวเราขนาดนี้ค่ะแต่ทีนี ้พอมาในเมืองเนี ่ย มันมีความ
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะเอาแนวคิดวายนิ่ง (wilding) 
กลับเข ้ามาในเม ืองเพราะอย ่างท ี ่ต ี ๋บอกว ่ามน ุษย ์เราก ็มี
สัญชาตญาณที่เราอยากจะรู้สึกปลอดภัยนะ แล้วก็แต่ว่าธรรมชาติ
เน่ียเขาก็ต้องการพ้ืนที่ที่จริงๆเขาต้องการแค่ให้เขามีชีวิตอยู่ เขาก็
ไม่ได้ต้องการอะไรมาก แต่ว่าคิดว่าทำยังไงให้สื่อสารให้คนเข้าใจ 
 



Time Speaker Audio 
  อ่ะค่ะ คือเมื่อกี้จริงๆคุณตี๋พูดไปนิดหน่อยแล้วเรื่องการใช้วิชวล

เป็นเคร่ืองมือ แต่ว่ามีวิธีไหนอีกบ้างคะ 
1.03.38 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
ขอบคุณอาจารย์แหม่มครับ ผมคิดว่าในเมืองมันจำเป็นมากๆ 
และผมรู ้ส ึกว่ากลุ ่มคนแรกที ่สำคัญคือ policy maker เนอะ 
เพราะมันต้องการสเกลใหญ่ พื้นที่ใหญ่มันยิงอิมแพ็คเนอะ นึกถึง
เวลาเป็นเด็กมหาลัยอยู่หอเนี่ย หอไม่มีระเบียงเราจะทำอะไรได้ 
ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นในเมือง density มันสูงเนอะ ดังนั้นถ้าคนที่
ทำงานเรื ่องเห็นภาพใหญ่  policy maker planner ต่างๆเน่ีย
เห็นความสำคัญเรื่อง biodiversity ผมเชื่อว่ามันจะ shape up 
idea นะครับ ผมคิดว่าอันนี้เป็นคำตอบพื้นๆที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่
แล้วนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญคิดว่ามีอีกคำนึงที่ผมไม่ได้พูดไปคือ 
Nature literacy เมื่อสัก 5 ปีก่อนนะครับ หมอหม่อมที่เป็นนัก
ธรรมชาติวิทยามาบรรยายเรื่องนกที่ออฟฟิศนะครับ ในสไลด์แรก
ของหมอหม่อมคือช๊อคเหมือนกันว่า ฉายภาพขึ้นมาเต็มไปด้วยโล
โก้ของแบรนดิ้งต่างๆกว่า 40 ชนิด แล้วก็ถามคนในห้องฟัง 40 
ชนิดเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยว่าคือแบรน์อะไร นี้จากเดนมารค์ น้ี
ของสวีเดน สไลด์ที่สองเอาพืชขึ้นมา 10 ชนิด ไม่มีใครรู้จักเลยว่า
มันคืออะไร แยกไม่ออกด้วยซ้ำ สไลด์ที่สามเอาสัตว์ที่มีพิษกับไม่มี
พิษมาอยู่ เราแบบไม่รู้เลย ซึ่งถามว่าเราไม่รู้เลยเป็นบาปไหม ไม่
มันไม่ผิดเลย สภาพแวดล้อมของเรามันหล่อหลอมให้เราไม่ต้องรู้
ก็จะมีชีวิตอยู่รอด เราเปิดแอปได้หาว่าเซเวนอยู่ไหนเราอยู่รอดถ้า
อยู่สุขุมวิท แต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันนกจาบคาหัวเขียวมันไม่ค่อยมี
ประโยชน์อะไรกับการที่เราอยู่สุขุมวิท แต่สำหรับเราผมเชื่อว่า
สภาพแวดล ้อมม ัน  shape โลกท ัศน ์ม ัน  shape การอ ่าน 
landscape สายตา ทุกๆอย่างของเรา ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของมัน
เมืองของเรามันจะต้องเปลี่ยนก่อนนะครับ แต่ในเมืองมันจะ
เปลี่ยนได้ก็ต้องการพลเมืองที่ตื ้นรู้เรื ่องธรรมชาติ เราต้องเห็น
ความสำคัญของธรรมชาติว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ มันยัง
มีส่วนอื่นๆด้วยเนอะ แล้วก็อย่างสัตวืที่พบอาจจะยกตัวอย่างไป
แล้ว งูทุกชนิดไม่ได้เป็นงูมีพิษเนอะ เหมือนบ้านคุณบอลคุณน้ำผึ้ง
มันน่ารักมาก เหมือนตอนแรกๆพอเราบอกว่าเรามาทดลองบ้าน 
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 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
ที่น้องธรรมจะได้เรียนรู้ธรรมชาติไปพร้อมๆกัน รู้ไหมว่ามันจะมี
ทั้งสัตว์มีพิษและไม่มีพิษนะ ตอนแรกเขาก็กล้าๆกลัวๆเนอะ แล้ว
พอมีทีนึงตอนเราทำแบบเสร็จ อันนี้เขาก็จะเริ่มแบบอันนี้นกมา
อยู่ถ่ายรูปลงกลุ่มไลน์ วันนี้ตัวอะไรมาอยู่อะไรอย่างงี้ แล้วพอมีที
หนึ่งผมก็ถามว่าเจอตะขาบหรือแมงป่องไหม แต่ยังไม่เจอ เพราะ
ถ้าเป็นลูกค้ารีสอร์ทคงเคลมไปแล้ว ผมก็เลยบอกไปก่อนเลยว่า 
เดี๋ยวสักพักเนี่ยเริ่มมีกบมีเขียด รอบๆทุ่งน้ำมีงูแน่ๆเนอะ เพราะ
ดังนั้นเราจะต้องหาความรู้เพิ่มนะว่างูมีพิษนะ ต้องระวังต้องอยู่
ห่างๆ จะได้บอกลูกได้ ก็แนะนำเพจงูไทยอะไรก็ได้ไป บอกเล่นๆ
แต่แกซีเรียส แกไปคลิกเพจจริง ตอนเย็นมีคนส่งรูปมาในเพจแกก็
จำได้ แล้วมีวันนึงมีงูสามเหลี่ยมซึ่งเป็นงูพิษเข้ามาในบ้านแก อยู่
ในโพรงบริเวณรอบบ้าน แกก็ถามมาในกลุ่มไลน์ว่านี้งูสามเหลี่ยม
ใช่ไหม ผมคิดว่านี้คือการ success นะครับ ไม่ได้หมายความว่า
เจองูปุ ๊บเรียกคนสวนฆ่าเลย ผมคิดว่าการออกแบบสภาพสวน
แบบนี้มัน shape up ว่าเขาจะต้องรู้อะไรบ้าง เหมือนกันถ้าเรามี
สายตาเห ็นโลกท ัศน ์ท ี ่ ผมเล ่าไป  7 อย ่างเน ี ่ย  ผมค ิดว่า
สภาพแวดล้อมของเราจะเริ ่มเปลี่ยนและเริ ่มตงิดๆกับสวนใน
กทม.ที่ทำแบบนี้มันดีกับระบบนิเวศไหม จะเริ่มตงิดๆกับการตัด
แต่งต้นไม้ สวนต่างๆในอาคารของเรา หรือว่าเราอาจจะนั่งอยู่ใน
ห้องสมุดแล้วนกบินชนกระจกของเรา เราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่
ปกติแล้ว ผมรู้สึกว่าโลกทัศน์แบบนี้มันสำคัญมากๆ มันเปลี่ยน
ด้วยพลังพลเมืองไม่ได้เปลี่ยนด้วยแพลนเนอร์คนเดียวที่จะเปลี่ยน
ได้ 

1.08.21 พิธีกร  
ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ขอบคุณคุณตี๋นะคะ คิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆเลย มันเหมือน
เป็นภาษาของธรรมชาติ เหมือนมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ ่งของ
ธรรมชาติ ซึ ่งเราจะอยากควบคุมทุกอย่างเฉพาะดีไซนเนอร์ 
เพราะอยากจะจัดแจงออกแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อคนนะคะ 
จากที่คุณตี๋เล่าก็คือบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้ แล้วก็บางอย่างก็ต้อง
ให้ธรรมชาติเป็นตัวจัดการ มันจะได้ผลลัพท์ออกมาที่ ถ้าเรา
สามารถเห็นความงามของ Nature literacy ได้เราก็จะรู้ว่ามันไม่
สวยช่วงสามเดือนน้ี แต่เด๋ียวมันก็จะกลับมา เป็นเรื่องจริงมาก 
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 พิธีกร  

ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

เพราะเคยโดนถามว่าจะทำยังไงให้สวยตลอดทั้งปี ก็เลยสวนว่าก็
คงต้องไปหาของปลอมมาใส่แล้ว แต่ถ้าเราสามารถสื่อสารให้
ลูกค้าหรือคนฟังหรือคนทั่วไปให้เข้าใจได้ว่า ธรรมชาติมันมีความ
ยาวที่เปลี่ยนตามฤดูกาล แล้วเขาสามารถใช้เวลารอได้แล้วก็เขา
สามารถเข ้ า ใจภาษาของธรรมชาต ิ ได ้  น ี ้ ก ็ เป ็น  Nature 
resolution ที ่สำคัญ แล้วถ ้าเราสามารถกระจายออกไปได้ 
เป้าหมายก็สามารถเป็นไปได้นะคะ ก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาหน่อย 
มีคำถามไหมคะ 

1.10.04 ผู้ถามคนที ่1 ตอนนี้หนูก็เป็นนิสิตสถ. อยู่ปี5นะคะ โปรเจคเป็นรีสอร์ทค่ะ คือ
ตอนแรกไม่มีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับนิเวศน์มากเท่าไหร่ แต่ว่าตอน
เราก็ลองลงศึกษานะคะ คือจริงๆไซต์ของหนูคล้ายกับโปรเจค 
resilience house คืออยู่ตรงแซนด์ดูน (sand dune) เหมือนกัน 
ตอนนี้ก็เลยมีความคิดที่จะออกแบบรีสอร์ทที่มีความเป็นมิตรกับ
ระบบนิเวศในพื้นที ่ที ่ตอนนี้อาจจะโดนถามที่ ทำให้แซนด์ดูน
หายไปหมด เลยคิดเรื่องว่าเราสามารถดีไซน์สถาปัตยกรรมยังไง
ให้คงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ แล้วก็ให้สถาปัตยกรรมเยียวยาพื้นที่
และผู้คนในบริเวณนั้น เลยอยากที่จะทราบอะค่ะ เพราะจากที่ฟัง
บรรยายมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแลนสเคป ถ้าเพิ่มเติมของ
เชิงสถาปัตยกรรมว่าเราจะมีบทบาทยังไงได้บ้างไหมในการจะ
ช่วยเย ียวยาพื ้นที ่ แล้วก็ผ ู ้คนสามารถกลับไปคอนเนคกับ
ธรรมชาติได้มากขึ้น 

1.11.09 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ขอบคุณมากครับ ก็จริงๆอาจจะผ่านหลายสเกล อย่างสถาปัตย์ก็
ต้องวาง master plan มันเหมือนทัศนคติของเราต่อที่ดินเลยว่า
เรามองที่ดินอย่างไร ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองไปดูนิเวศแถวน้ัน 
แซนด์ดูนแถวนั้น แผนที่มันจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่อะครับ 
แล้วเราก็ลองดูว่าเขาอยู ่กันยังไง พืชพรรณต่างๆ หรือชุมชน
ดั้งเดิมก็ได้นะครับ ที่เขาต้องดำรงชีวิตอยู่ตรงน้ัน ปัจจัยสี่ของเขา 
เขาชอบใช้น้ำจากไหน น้ำใต้ดินของเขาเป็นแบบไหนมันอาจจะ
ช่วยเรานะครับ แล้วก็เรื่องแบบที่วันนี้เล่าแต่พาร์ทแลนด์สเคป
เพราะว่าอาจารย์แหม่ม คือเข้าใจว่าคนฟังจะต้องมีนักศึกษา
แลนด์แน่ๆเลย ก็เล่าแต่งานแลนด์นะ ก็เลยไม่ได้เตรียมงาน 
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บุญมหาธนากร 
สถาปัตย์เอามาเล่า พี่รู ้สึกว่างานสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราทำให้คน
ออกไปแบบใช้ชีวิตข้างนอกได้มากที่สุด ได้ Connect กับพลังงาน
ธรรมชาติได้มากที่สุดเนี่ยมันคือการเยียวยาโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะ 
เพราะว่าข้างนอกมันมี element 5 ธาตุที่สำคัญในการเยียวยา
อยู่แล้ว แต่คนไม่ได้ Connect กับมันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราแทนที่
เราจะออกแบบสเปสให้คนอยู่แต่ข้างใน ให้ในไหลไปหานอกนอก
ไหลเข้าไปหาในได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดี แล้วก็เรื่องนึงก็คือ 
อาจจะเป็นเหมือนเทคนิคมากๆ  caring capacity ของที ่เน่ีย 
บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเนาะว่าพวกมันธรรมชาติเขารับไว้ขนาด
ไหน อย่างเช่นแซนด์ดูนอย่างเงี้ย ระบบน้ำเสียจาก sewage ติด
แทงค์มันจะต้องออกไปเนาะ แล้วรีสอร์ทใช้น้ำกี่พันลิตร สามารถ
รับได้ขนาดไหน แร่ธาตุ แบคทีเรียอะไรต่างๆมันจะเปลี ่ยน
โครงสร้างดินไหม มันก็ต้องเป็นคำถามที่สำคัญในการที่เราจะ
เข้าใจ caring capacity ของ habitat ต่างๆครับ 

1.13.10 ผู้ถามคนที ่1 ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ resilience house ได้ไหมค่ะ ว่ามี
วิธีการอยู่ร่วมกันกับแซนด์ดูนได้อย่างไร 

1.13.17 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

อย่างเราเนี่ย เรายกพื้นนะครับ เพราะว่าที่ของเรามันร้อนมากๆ 
เพราะว่ามันเป็นทราย พอแดดลงทรายมันสะท้อนเข้าบ้าน ดังน้ัน
เราใช้วิธีการยกพื้น และเพราะว่ามันชื้นด้วย พอขุดไปในทราย
น้ำซึมขึ้นมาแหละ ถ้าเราวางคอนกรีตกับพื้น คอนกรีตก็จะดูด
ความชื้นต่างๆ จึงใช้วิธียกแล้วก็ให้ลม ventilate ไหลไปอย่างดี 
พอลมร้อนมันผ่าน wetland มันผ่านแลนด์สเคปอย่างน้ี อุณหภูมิ
ของลมมันก็จะค่อยๆเย็นขึ้น ก็เป็นเทคนิคแบบ passive ธรรมดา
ก็ง่ายๆทำแบบบ้านๆ 

1.14.17 ผู้ถามคนที ่2 จริงๆผมสนใจเรื่องการใส่บ้านเข้าไปในระบบนิเวศมากเลยครับ 
ผมมีคำถามว่า พอผ่านไปสัก 5-10 ปี จะมีแนวทางในการ
ออกแบบที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับ 

1.14.45 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ไม่แน่ใจ คำถามคือ ถ้าบ้านอยู่ร่วมกับระบบนิเวศ ถ้าผ่านไป 5-10 
ปี มันจะเปลี่ยนไปไหมใช่ไหมครับ พี่ว่ามันมีผลต่อกันและกนัครับ 
ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นผลบวกหรือผลลบ ถ้าเราตั้งทิศผิดๆเนี่ยมันก็
จะเป็นผลลบต่อกันและกัน คนก็อยู่ไม่สุขต่อสภาพแวดล้อมแบบ 
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บุญมหาธนากร 
น้ัน แล้วก็นิเวศน์ที่มันเคยอยู่ตามธรรมชาติก็จะถูกกวนจากมนุษย์
นะครับ ไม่แน่ใจตอบคำถามไหมนะ พี่อาจจะไม่เข้าใจคำถาม
เคลียร์ๆ ครับผม ขอบคุณมากครับ 

1.15.23 ผู้ถามคนที ่3 สวัสดีค่ะ ก็ได้ทำงานกับพี่ตี ๋ตั ้งแต่ปี 2015 นะคะ คลองแม่ข่าที่
เห็น ได้รับความช่วยเหลือจากทีมใจบ้านและพี่ตี ๋มาก เพื ่อทำ
ข้อมูลในการทำธีสิธคลองแม่ข่า ซึ ่งคำถามก็จะเกี ่ยวกับการ
อ ัพเดท  เพราะว ่ าม ันจะม ีบางส ่วนท ี ่ เป ็น  success และ 
unsuccess case ใช่ไหมคะ สิ่งที่ประสบความสำเร็จคือการที่คน
ออกไปใช้พื้นที่ มีการเว้นระยะผู้คนออกจากพื้นที่ 3 เมตร ก็คือ
ตอนนั้นปี 2015 ก็เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลย ที่คลองยังอยู่มีมลพิษ มี
การบุกรุกริมคลอง แต่พอไปเห็นอัพเดทล่าสุดก็เห็นความสวยงาม
ของคลอง แต่พองี้ก็อยากให้พี่ตี ๋ช่วยเล่าเรื ่องของ unsuccess 
case เพิ ่มเติม เพราะเหมือนที ่ตอนนั ้นไปเขาจะมีการสร้าง 
embankment เพิ่มอีก เพราะไม่รู้เขาจะสร้างไปจบที่ไหน ถ้าใน
เชิงระบบนิเวศสร้างไปตลอดทาง มันก็คงใช่ค่ะ 

1.16.37 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ถ้าเล่ายาวก็คงเป็นมหากาพย์เลยครับ จริงๆโจทย์ใหญ่ของมันเน่ีย 
นอกเหนือจากเรื่องนิเวศน์คือเป็น housing policy ของเมืองเรา
ที่มันไม่เพียงพอ อาจารย์พรศักดิ์เข้าใจเรื่องพวกนี้ดี คือเมืองเรา
เนี่ยไม่มี Social housing ที่ดีในระบบชุมชน มันก็เลยเกิดเหมอืน 
informal segment ตามที่ต่างๆ ซึ่งนี้เป็นพารท์ใหญ่ที่พี่ไม่ได้พูด
ถึง จริงๆแผนที่เราคุยกับหน่วยงาน เราก็ต้องทำเรื่อง housing 
ก่อน ต้องหา housing แล้วก็ rebox ให้มันเรียบร้อยก่อน แล้ว
ค่อยปรับแลนด์สเคปคืนพื้นที่ให้กับสาธารณะ เพราะว่าถ้าเราทำ
Public Park ก่อนเนี่ย แล้วพื้นที่มันมีมูลค่ามามันคือเจนนิเคช่ัน
ไง แล้วชุมชนที่ควรอยู่เดิมเนี่ยก็จะถูกขับออกไป โดยยัง market 
ระบบตลาดเนี่ยซึ่งมันเป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่
มากๆนะครับ แล้วก็พอมันถูกรีวิวโดยบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเน่ีย
มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ โลกทัศน์ของคนเนี่ย Nature 
literacy มันน้อยมาก ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่เช็คอินเนาะ แต่
สำหรับหน่วยงานอาจจะเป็นเรื ่องของสำเร็จแล้วมันก็ Copy 
place ไปซ้ำเรื่อยๆ แต่ถามว่าคลองเน่ียนิเวศน์แต่ละที่มันไม่ 
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บุญมหาธนากร 
เหมือนกัน แล้วมันไม่ควรจะเป็นเหมือนกันด้วยอะไรอย่างเง้ีย
ครับ ซึ ่งเป็นเรื ่องที ่ค ่อนข้างยากมากๆที ่เราจะแบบเปลี ่ยน 
mindset แบบนี้เนาะ ให้เห็นสเกลของเวลาที่มันความสำเร็จเน่ีย
มันอีกยาวอ่ะ มันไม่ต้องรีบทำให้มันสำเร็จไม่ต้องรีบโปรโมทให้
มันสำเร็จหรอกแล้วก็คอยก้อปป้ีซ้ำ 

1.18.13 ผู้ถามคนที ่3 คำถามที่สองค่ะ เรื่องของระยะเวลา พี่ตี๋ช่วยแนะนำหน่อยไดไ้หม
คะ เพราะว่าเวลาเราทำงาน ลูกค้าอยากจะเห็นไฟนอลโปรด่ัก 
แล้วตอนนั้นจะทำอย่างไร เมื ่องานอย่าง wilding landscape 
มันต้องใช้เวลา พี่ตี๋มีคำแนะนำให้กับลูกค้าหรือว่าเราจะสื่อสาร
กับลูกค้าอย่างไรดีค่ะ 

1.18.36 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

คือเคยอ่านงานเขียนของอาจารย์อาวุโสของภูมิที่ทำเรื่องต้นไม้
ใหญ่นะครับ คือว่าอายุของงานแลนด์สเคปเนี่ย ต้องดูเป็นระยะ 
10 ปี 50 ปีเนอะ ผมรู้สึกว่างานเน่ียมันไม่มีเวลา แต่พูดอย่างน้ีพูด
กับลูกค้ายากใช่ไหมฮะ มันไม่มีวันจบอะไรเนี่ย แต่ผมจะบอกว่า
มันไม่มีวันเสร็จ คือหมายถึงว่าชีวิตของเขาก็ต้องดูแลมันไปด้วย 
ผมจะไม ่ค ่อยแบบรับงานที ่แบบว่าล ูกค ้าแบบมาแล้วก็ไม่ 
concern อะไรเลยแล้วก็จ้างคนสวน รู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไร
มันอาจจะเปลี่ยนธรรมชาติได้ภาพสวยๆแต่พอมันอีกปีนึงอ่ะมันก็
จะรกแล้วมันก็จะ waste มันก็จะไม่มีความเข้าใจใดๆเกิดขึ้น ผม
คิดว่ามันมีเป็นประเด็นสำคัญก็จะมีทั้งคนเข้าใจไม่เข้าใจเนาะ 
แล้วก็สิ่งที่มัน decorate ได้ก็คือว่าเรื่องความงาม ถ้าเราสามารถ
ทำให ้เขา appreciate ส ิ ่งต ่างๆที ่ม ันค ่อยเปล ี ่ยนแปลงได้ 
element บางอย่างผ่านการออกแบบ เราไม่ได้ปล่อยทิ ้งซะ
หน่อยใช่ไหม เราออกแบบ element ที่เน้นๆให้คนเดินมี shrub 
มีไม้ดอกกลิ่นหอมอะไรอย่างเง้ีย ผมรู้สึกว่าคนจะค่อยๆ timeline 
ในหัวเนี่ยมันจะค่อยๆช้าลง ไม่รู้ตอบคำถามมุ้ยรึเปล่านะครับ แต่
มันคงแบบบอกไม่ได้เลยครับ ว่าแบบ 1 ปีมันจะสวย ซึ่งมันเป็นไป
ไม่ได้สำหรับงานสเกลใหญ่นะครับ 

1.20.08 ผู้ถามคนที ่4 สวัสดีค่ะคุณตี๋ ปุน ปรีชญาค่ะ เป็นนิสิตปริญญาเอกค่ะ สถาปัตย์
นะคะ แล้วก็ตอนนี ้กำลังทำงานเรื ่อง urban Lighting ค่ะ ที่
เชียงใหม่ค่ะ ที่น้ีปุนอยากทราบมุมมองของคุณต๋ีคะ ด้วยความที่  
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 ผู้ถามคนที่ 4 urban Lighting มันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องวัฒนธรรม 

หรือเศรษฐกิจ ด้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอะไร
อย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้อีกหัวใจหลักเลยก็คือเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อม
และกลุ ่มสภาวะค่ะ อยากให้คุณตี ๋ช่วยแชร์มุมมองหน่อยค่ะ 
สำหรับธรรมชาติในตอนกลางคืน หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความ
เกี่ยวข้องระหว่างความมืด แล้วก็ระบบนิเวศน์อะไรอย่างนี้ค่ะ 
บวกกับถ้าถามคุณตี๋ในมุมมองของหนึ่งใน stake holder นึงเลย
ของเชียงใหม่ คิดว่ามันพอจะมีจุดไหนที่เป็นจุดประนีประนอม
อะไรบางอย่างสำหรับแสงที่จะอยู่ในเชียงใหม่บ้างค่ะ 

1.21.13 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ขอบคุณครับ ค่อนข้างสำคัญเลยผมเคยเข้าเวทีรับฟังอีกทีนึงเมื่อ
หลายปีก่อนเนาะ ก็ได้เล่าเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะปัญหาใหญ่ของ
เมืองแล้วตอนนี้คือ light pollution ก็คือแสงมันแบบกระจายไป
ทั่ว แล้วก็มันกวนสัตว์นำทางสัตว์กลางคืน ผีเสื้อที่หากินกลางคืน
เนี่ย ถ้าเราเห็นถ้าเปิดไฟสปอร์ตไลท์ตอนกลางคืนเนี่ย ตอนเช้า
เนี่ยแมลงตายเต็มเลยเพราะเขาล่อไฟเนาะแล้วก็สัตว์ที่แบบใช้
เดินทางตอนกลางคืนนกหลายชนิดก็จะหลงทิศกันมากนะครับ 
ถามว่าเรื่องของ culture เนี่ย ผมคิดว่าในอดีต เราเคยมีเมืองที่
เห็นดาว ทั้งเมืองมันโรแมนติกมากนะครับ ด้วยแสงเทียนอะไร
อย่างเงี้ย ผมไม่ได้ปฏิเสธแสงแต่แสงมันมีหลายแบบเนาะ เราจะ
ออกแบบอย่างไรมากกว่าอะไรอย่างเง้ีย แต่สิ่งที่มันน่ากลัวสำหรับ
คน local เนี่ย เมืองมันถูกทำให้เป็นแฟนซี เหมือนกับว่าถ้าใคร
ผ่านสะพานนวรัฐตอนนี้ จะเป็นแสงไฟนีออนสีฟ้าสลับกับม่วง
ครับ มันเป็นการ decorate เมืองเนอะ แต่ถ้าเราใช้แสงสีอื่นละ
ถ้าเราโปรเจคไฟไปเจดีย์ใส่อาคารอะไรอย่างเง้ีย ผมคิดว่ามันโอเค
นะที่มันไม่ได้ฟุ้งอะไรขึ้นไป หรือว่าเราโปรเจคอะไรบ้างอย่างแล้ว
มีไม้พุ ่มกันแสงเป็นเหมือนร่มอีกทีหนึ ่ง ผมคิดว่ามันผ่านการ
ออกแบบได้มันประนีประนอมได้ มันไม่จำเป็นต้องสู้ระหว่างมืด
กับสว่าง ผมคิดว่าการออกแบบมันช่วยได้ ถ้าดีไซนเนอร์เข้าใจ มี 
concern aware เรื ่องสัตว์กลางคืน วัฒนธรรมสวยด้วยแสง
เทียน แสงประทีป ผมคิดว่าเราจะมีเซนต์ในการออกแบบที่ต่าง
ออกไปจากการฉายไฟเข้าไปสิ่งต่างๆ 



Time Speaker Audio 
1.20.08 ผู้ถามคนที ่4 อีกสักนิดนึงคะ คุณตี๋พอจะมีมุมมองเกี่ยวกับสีของแสง ที่คุณต๋ี

บอกเกี่ยวกับเรื่องความแฟนซีอย่างนี้อะค่ะ เหมือนตอนนี้มันก็จะ
มีแบบเป็นสีวอร์มๆ หรือว่าสีชมพูขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ แล้วถ้าเหมือน
เป็นสีที่เป็นสีอ่ะค่ะ แบบว่า Color Light ขึ้นมาในบางจุดสำคัญ
ของเมืองอะไรเงี้ยค่ะ คุณตี๋มองว่ามันมีจุดยืนที่รับได้ว่าอย่างไร
บ้างคะ 

1.23.34 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ขนาดเป็นเรื่องแบบปัจเจกมากๆเลยนะ มุมมองนะครับ แต่ผม
รู้สึกว่าในยุคที่ผมโตมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแสงเทียนเนี่ยมันไม่วับเนาะ
มันวิบไหวเน่ียมันแบบสวยอะไรเง้ียครับ แต่ถ้าถามคนรุ่นน้ีอาจจะ
รู ้สึกแบบตื่นเต้นออกมาใช้ชีวิตกลางคืน generate เศรษฐกิจ
อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันเป็นเชิงอีเว้นที่มันไม่ตลอดไปผมคิดว่า
โอเคนะ แต่บางจุดตอนนี้มันทั้งเมืองเลย มันเหมือนทั้งเมืองเลย
แล้วมันทำให้เหมือนแบบรสนิยมของเมืองเรามันแบบสำหรับคน
ท้องถิ่นมันดรอปลง เพราะว่าเราอยากได้ตัวเลขกันต้องเท่ียวเนาะ
รถเทรดออกกับเรื ่องเนี ้ยกับนักท่องเที ่ยวจีนที ่แบบอยากจะ
มาแล้วก็มาถ่ายรูปตอนกลางคืนอะไรเงี้ย แต่ผมรู้สึกว่าเราอาจจะ
ไม่ได้กลุ่มตลาดยุโรปก็ได้ถ้าทำแบบน้ันครับ 

1.24.27 รอง
ศาสตราจารย์ 
ดร.วาริชา  
วงศ์พยัต 

ขออนุญาตเรียนถามคุณตี ๋ค่ะ ก่อนที ่จะเข้าสู ่ Q&Aต่อ คุณต๋ี 
mention เกี่ยวกับ Nature literacy ใช่ไหมค่ะ แล้วก็อยากถาม
แล้วจริงๆในที่นี้ก็จะมีเหล่า landscape architect อยู่ประมาณ
หนึ ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีนักเรียนม.ปลาย นิสิตจาก
ภาควิชาต่างๆ แล้วก็ผู้คน ที่น้ีในฐานะคนที่สนใจหรือนักออกแบบ
กายภาพในทุกสเกลเนี่ยค่ะ เราจะเริ่มหาความรู้หรือสะสมสิ่งที่
เรียกว่า Nature literacy ในพื้นที่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไร
และอื่นๆอีกมากมาย จากประสบการณ์ส่วนตัวของก็ได้ คุณตี๋จะ
มาแนะนำหรือว่าแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้พวกเราฟังไหมค่ะ 

1.25.11 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ครับ คิดว่าแค่เหมือนกับการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับ มันก็
แบบกระตุ้นเราหลายๆอย่างอ่ะเนอะ แล้วก็ถ้าเรามีเพ่ือนหรือว่ามี
คนรู้จักที่เป็นไกด์เราในการ aware เรื่องเซนต์ (sense) ของเรา
เนี่ย พอเราเติบโตมาในยุคที่ใช้วิชวลเนอะ เราก็จะคิดว่าวิชวลคือ
ทั้งหมด แต่ผัสสะด้านอ่ืนๆเราอาจจะไม่ได้ใช่เลยอะไรอย่างง้ี  ผม 
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 คุณศุภวุฒิ  

บุญมหาธนากร 
คิดว่าถ้าเรามีเพื่อนมีไกด์ให้เรารู้จักใช้ผัสสะอื่นๆเนี่ย การออกไป
ข้างนอกเนี่ยมันปลุกความตื่น ไม่ใช่ตื่นรู้แบบความอยากรู้อยาก
เห็นของเราอ่ะ เฮ้ยนี่ต้นอะไร ทำไมบางคนนี้มันจะเต็มไปด้วย
คำถามเหมือนเราเป็นเด็กๆ ผมอาจจะโชคดีมีลูกบังคับที่ได้เรยีนรู้
ทุกครั้งไปกับลูก ที่ได้เรียนรู้กับลูกก็คือเรื่องวัยเด็กที่เด็กสนใจ เรา
เคยสนใจเพราะเด็กสมัยนี้ก็สนใจถ้าเซ็นเขาถูกปลุกอะไรเงี้ย แล้ว
ผมรู้สึกว่าเมืองเราสำคัญมากๆเลยทำไงให้เมืองเรามันเต็มไปด้วย
ที่เรียนรู้แบบนี้ ทำไงให้สวนที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่า movement 
เน้นในการสร้าง Public Space มันเป็นแบบ Learning space 
คน มันเป็น rewilding space ซ้อนไปอีกด้วย ไม่ได้เป็นที่แค่แบบ
คนเข้าไปใช้อย่างเดียวอะไรอย่างเง้ียครับ ก็น่าจะดีนะครับ 

1.26.38 ผู้ถามคนที ่5 สวัสดีค่ะ เมื่อกี้ได้ฟังก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ก็มีการได้สอนเด็กปี 
1 บ้างเกี่ยวกับ passive design การออกแบบบ้านอะไรต่างๆ ก็
เลยมีอยู่รอบนึงเชิญอาจารย์จูนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ การ
ที่ดึงธรรมชาติเข้ามาใช้ในบ้านอะไรต่างๆนะคะ อาจารย์จูนก็จะมี
วีธีของเขาในการ convince ลูกค้าเพ่ือให้ปรับตัวแล้วก็เคยชินกับ
ธรรมชาติได้ในการเข้าไปอยู่ในบ้าน ก็เลยอยากถามคุณต๋ีว่า คุณต๋ี
มีเทคนิคอะไรในการแบบว่าเราไปออกแบบบ้าน พยายามให้เขา
เคยชินกับไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีกระจกมีแอร์อะไรแบบนี้ค่ะ 

1.27.10 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ครับ ผมคิดว่าการไปไซต์ด้วยกันสำคัญมากๆเลย ไม่รู ้ว่าสมัย
ออฟฟิศ ผมไม่คิดว่าทั่วๆไปแล้วอย่างน้ีลูกค้าจะส่งเล็ฟจะส่งรูปใน 
Pinterest มา เพราะเป็นซอสที่เค้าหาได้ก็อยากได้แบบนี้ แล้วก็
อยากจะทำแบบเนี้ย ซึ่งแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าต้อง relearn ใหม่
เลยอ่ะ หมายถึงว่าเราจะไม่ได้แบบ Yes ทุกอย่างมันเป็นไปได้ 
เราจะไม่ได้แบบเอ้ยเอารูป reference มาคิดเป็นพื ้นที ่ area 
requirement แล้วเรามาออกแบบ ไม่แบบเราไปพื้นที่ด้วยกัน
ไหม คุณเห็นพื้นที่ครบรอบฤดูกาลหรือยัง เพื่อนบ้านของคุณเป็น
ใคร pollution อยู่ตรงไหน วิวที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมคิด
ว่าไปในที่ๆมันอยู่ในธรรมชาติมันมีพลังในการ convince มากๆ
เลยนะ ธรรมชาติจะอยู่ข้างเราเสมอครับ จริงๆนะครับผมแบบทุก
ครั้งเลยแบบไปเหมือนกดปุ่มอ่ะนะครับ เด๋ียวแบบสักพักเน่ีย พูด 
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บุญมหาธนากร 
ปุ ๊บส ักครู ่นกจะบิน พูดปุ ๊บเนี ่ยม ันเหมือนเราเต ี ๊ยมก ันมา 
เหมือนว่าพบรู้สึกไปเองว่าธรรมชาติเขาจะช่วยเราเสมอนะครับ 
อะไรอย่างเงี่ยฮะ แล้วการออกไปธรรมชาติมันพาเขาออกไปกับ
ความเคยชินในการคิดกับความคาดหวังของเขา ไม่งั้นเราจะเป็น
เครื่องมือผลิตสถาปัตยกรรมตามความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะ 
แต่พอไปในไซต์เนี่ย เขาจะเริ่มรู้สึกร้อนจังเลยเหนอะหนะหรือว่า
มันมีดอกตรงนี้สวยด้วยนี้ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันปลูกความ
สนใจใคร่รู้ของเขา แล้วพบคิดว่าอันนี้มันเป็นการเปิดประตูสำคัญ
ที่ผมต้องรีบกระโดดเขาไปเลย ครับ 

1.28.54 พิธีกร  
ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

น่าจะมีเวลาอีกสักหน่ึงคำถามค่ะ 

1.29.12 ผู้ถามคนที ่6 สืบเนื่องจากคลองแม่ข่าค่ะ ตอนนี้มันพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือการค้าอะไรก็ตามแต่ มันมีส่วนที่มัน success หรือ
ส่วนอะไรก็ตามใช่ไหมค่ะ แล้วทีน้ีก็จะมีส่วนต่อที่ต้องพัฒนาต่อไป
ในแม่ข่า ก็เลยอยากจะถามว่า บริเวณส่วนต่อเหล่านั้นอ่ะค่ะ มัน
ควรจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะ ที่บอกว่าช่วยฟื้นฟูหรือว่าเป็น
ผลดีต่อระบบนิเวศของน้ำได้มากกว่าน้ี อาจจะเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ
ที่แบบมีความเช่ือมโยงระหว่างน้ำกับชุมชนมากขึ้น หรือว่าควรจะ
เป็นไปในทิศทางไหนดีค่ะ 

1.29.52 คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

พี่คิดว่าประมาณนั้นเลยครับ พี่คิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไอโครงการ
พัฒนาเฟสแรกเนี่ย 753 เมตรเนี่ย มันผ่านมาสัก 3 ปีแล้วจริงๆ 
มันมีเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าเรียนรู้มากๆ แล้วเราก็อยากจะชวน
หน่วยงานท้องถิ ่นมาถอดบทเรียนกันว่าอะไรคือเร ื ่องที ่ ว่า 
success บ้าง อะไรคือที่มันไม่ success บ้างนะครับ เพราะว่าถ้า
เราไม่ถอดความรู้เหล่านี้เราใช้แบบเดิมส่งผู้รับเหมาซ้ำๆอย่างเง้ีย 
มันก็หายนะแต่กระบวนการแบบนี ้มันน่าเสียดายที ่มันไม่ได้
เกิดขึ้น แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนในคณะทำงานน้ันแล้ว มันก็พูดยากที่
เราจะทำ พี่รู้สึกว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดในการพัฒนาต่อไปอะไรอย่างเง้ียครับ 
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1.30.55 พิธีกร  

ผศ.ดร.กนกวลี  
สุธีธร 

ก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะ ก็อยากจะขอบคุณคุณตี๋นะ
คะ ที่สละเวลามาบรรยาย แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แล้วก็ตอบปัญหาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ ก็คิดว่าอย่างที่บอกนะ
คะรู้สึกมีความหวัง ก็เรื่องราวที่แชร์มาก็สำคัญมากเลย เพราะว่า
การที่เราแบ่งปันแล้วเราพยายามเข้าใจผัสสะธรรมชาติเป็นแนวที่
ที่จะช่วยเยียวยาตัวเราแล้วก็ช่วยเยียวยาโลกด้วยนะคะ ก็มีหลาย
ประเด็นที่ว่าจะกลับไปคิดต่อ คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุก
คนโดยเฉพาะสถาปนิกและภูมิสถาปนิก อย่างที่บอกไม่ใช่แคล่ิสต์
ขององค์กรว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ทุกๆคนต้องมีส่วนต้อง
รับผิดชอบในการที่เราจะทำให้โลกอยู่ได้นะคะ ก็ขอบคุณมากเลย
ค่ะ 

1.31.48  คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร 

ขอบคุณมากเลยนะครับ 

 

 


